


 

 

 

 

คํานํา 
 

สหกรณตองเดินหนาในเสนทางการทํางานเชิงสรางสรรคมุงสรางมูลคาเพิ่มภาคสหกรณ       

บนพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน นั้นเปนเปาหมาย ในการสัมมนา “การสรางมูลคาเพิ่มธุรกิจภาค

สหกรณ”  Social & Economic Value Added ในโอกาสครบรอบ 58 ป วันสถาปนากรมตรวจบัญชี

สหกรณ 12 มีนาคม 2553 ซึ่งมีผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการ ดานการเงิน ดานการตลาด และการธนาคาร 

ไดแสดงมุมมอง...กรอบแนวคิด ในการสรางมูลคาเพิ่มไวอยางนาสนใจยิ่ง ทําใหเห็นถงึแนวคดิทีอั่นเปน

ประโยชนที่จะเพิ่มอํานาจการแขงขัน และการพัฒนาตอภาคสหกรณ  สามารถนําไปพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศไดอยางแทจริง 

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิอยางสูง ที่กรุณาใหมุมมองและแนวคิด             

ที่จะผลักดันใหการสรางมูลคาเพิ่มธุรกิจภาคสหกรณเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมในภาคสหกรณไทย 

ดังนั้น เพื่อใหแนวคิคที่ไดจากการสัมมนาเกิดประโยชนตอภาคสหกรณ กรมตรวจบัญชี

สหกรณ จึงไดรวบรวม มุมมอง...กรอบแนวคิด  ดังกลาว เพื่อใชเปนองคความรู และใชในการศึกษา 

การสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตระหนักถึงเงินทุน สรางความศรัทธาตอสมาชิก  สูการ

วางแผนกลยุทธธุรกิจภาคสหกรณ  อันจะเปนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย สืบไป. 

 

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
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บทสรุป :- การสรางมูลคาเพ่ิมธุรกิจภาคสหกรณ 
 

Social & Economic Value Added 
 
 

นายศุภชัย โพธิ์สุ 
 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

 มั่นใจและเชื่อมั่นวา “ระบบสหกรณเปนทางออก ทางรอดของสังคมไทย”    ปจจุบัน

การพัฒนาสหกรณคอนขางจะพัฒนาอยางรวดเร็ว มีการเจริญเติบโตคอนขางมาก การเติบโตใน 3 ปที่

ผานมา กอใหการเปลี่ยนแปลงทางดานธุรกิจหลัก นโยบายการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ เรงรัดการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตการลดตนทุน สรางความมั่งคงรายได ตลอดจนการสงเสริมมูลคาเพิ่มทางดาน

สินคาเกษตร การดําเนินงานพัฒนาสหกรณเชิงสรางสรรค การสรางโอกาสการเขาถึงระบบการตลาด 

คือส่ิงที่จะเกิดขึ้นจากการที่พวกเราไดรวมกันพัฒนาระบบหรือโครงสรางทางดานสหกรณของพวกเรา 

กระบวนการพัฒนาใหเปนปการสรางมูลคาเพิ่มธุรกิจภาคสหกรณบนพื้นฐานทางดานการเงิน ในการ

เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจเพียงแตวาเราตองอาศัยความตั้งใจจริง การพัฒนาตนเองเกษตรกรไทยใหมี

ศักยภาพ และภูมิปญญา นั้นเราตองตั้งใจ จริงใจ ตามแนวพระราชดําริของในหลวง เพื่อใหเกิดความ

เจริญอยางยั่งยืน 
 

นายอนันต ภูสิทธิกุล 
 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

            

กรมตรวจบัญชีสหกรณตองเดินหนาในเสนทางการทํางานเชิงสรางสรรค มุงสราง
มูลคาเพิ่มภาคสหกรณไทย บนพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน หลายครั้งที่ประเทศไทยตอง

เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจภาคสหกรณ เปนสถาบันหนึ่ง กลับเติบโตอยางคอยเปนคอยไป ทําใหผานพน

วิกฤตไดในแตละครั้ง อยางไรก็ตามทามกลางสภาวการณแขงขันในปจจุบัน สถาบันภาคสหกรณที่มี

รวมกันมากกวา 13,000 แหงทั่วประเทศ สมาชิก 10.6 ลานคน ทุนดําเนินงาน 1.1 ลานลานบาท     

เมื่อมองลึกเขาไปพบวาเปนสหกรณการเกษตร 3.655 แหง ไดสรางวงเงินการจัดการธุรกิจ สูงกวา       

1 แสน 2 หมื่นลานบาท การดําเนินธุรกิจตองยอมรับวากลไกการบัญชีเปนปจจัยที่ชวยใหการดําเนิน

ธุรกิจเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได และกาวทันสถานการณ จากการดําเนินการโครงการ “สรางมูลคาเพิ่ม” 

บนพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน Social & Economic Value Added ที่นําไปสูการพัฒนา

สถาบันเกษตรกรใหมีมาตรฐานการสอบบัญชี  ระบบเตือนภัยทางการเงิน และพัฒนาระบบจัดทําแผน

กลยุทธของสหกรณ 

 



 

                  ในปที่  58 จะเปนปแหงการสรางมูลคาเพิ่มภาคสหกรณ  ภายใตการขับเคลื่อน  

6 นวัตกรรมทางการเงินเชิงสรางสรรค ในการสรางระบบบัญชีครบวงจรเปนการสรางมาตรฐาน

การบัญชี การตรวจสอบบัญชีเชิงลึกเพื่อใหเกิดความเชื่อถือไดของขอมูล การสรางมาตรฐานการ

วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน  การสรางเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน  การสรางเครื่องมือ

ตรวจสอบมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาศูนยของมูลทางการเงินสหกรณ      

โดยการผลักดันใหสหกรณเขาสูโลกใหม คือ “สหกรณเชิงแบงปน” Co-op sharing  ในการเขาถึง

องคความรู  การรวมกลุม  เงินทุน และการตลาด  เพื่อมุงสู การสรางมูลคาเพิ่มธุรกิจภาคสหกรณ 
Social & Economic Value Added 

 
นายพิสิฐ ล้ีอาธรรม  

คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มีความเชื่อวาระบบสหกรณจะเปนระบบที่มีความสําคัญและมีความหมายตอประเทศไทยที่

เปนประเทศกําลังพัฒนา ไมไดรํ่ารวยมากนัก ทุนไมมาก และผูยากจนอยูในภาคเกษตร ถาปลอยให

ระบบเสรีอยางเต็มที่ ความมั่งคั่งหรือความร่ํารวยอาจจะไปกระจุกตัวอยูกับคนบางกลุมไมกี่คนที่เปน

เจาของทุนเจาของเงิน ฉะนั้นเชื่อวาระบบสหกรณนาจะเปนระบบที่จะตอบสนองในเรื่องนี้ไดจะชวย

ดูแลคนหมูมากใหสามารถลืมตาอาปากได  ในยามที่มีการแขงขันที่รุนแรง ระบบ Modern Trend 

ระบบการคาของประเทศตางๆ เชน ระบบการคาเสรี  FTA ลวนสงผลกระทบตอการคาในประเทศของ

เราเปนอยางมาก แตกอนอาจจะตั้งกําแพงภาษีได แตตอนนี้เมื่อมีระบบการคาตางๆ เขามาทําใหการ

ต้ังกําแพงภาษีทําไดยาก ทําใหมีระบบนายทุนเขามามาก ผูซื้อจะกลายเปนผูซื้อรายใหญรายเดยีว และ

มีการกําหนดราคา มาตรฐานสินคา ที่ไมเปนธรรมกับเราผูขายรายยอยได จึงตองมีการรวมตัวกันของ

ระบบสหกรณกันใหมากขึ้น เพื่อใหไดมีอํานาจตอรองกับผูขายรายใหญได แตไมใชวาเราจะตองรวมตัว

กันแลวไปทําใหระบบการคามันยากยิ่งขึ้น แตเราตองบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ทํางาน

อยางโปรงใส ตรวจสอบได  ผูบริหารตองใจกวาง เปดกวาง สินคามีคุณภาพ มีมาตรฐาน ราคาถูก จึง

จะสามารถอยูได  

แนวโนมโลกตอนนี้เปดโลกเสรี เร่ืองความโปรงใส ตรวจสอบได คุณภาพ มาตรฐาน โลก

อุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปมากเปนเรื่องใหบริการมากขึ้นมา จากความคิดสรางสรรค นี่เปนตัวอยาง

การสรางมูลคาเพิ่มของเขา ประเทศเราพื้นฐานเปนการเกษตรสวนใหญสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

สินคาเราไดเหมือนกัน เชน แตกอนที่ขายสินคากันเปนทีละตันๆ กลับมาขายเปนกิโลกรัม เปนขีด สงถึง

มือผูบริโภคไดงายขึ้น ดัดแปลง ประยุกตตัวสินคาใหเกิดประโยชน เกิดมูลคาเพิ่มข้ึน ทุกวันนี้ผูผลิตมอง

วาเราถนัดอะไรก็ทําอยางนั้น เปนความคิดที่ถูกตอง แตเราก็ตองมองทางลูกคาดวยวามีความตองการ

สินคาของเรามากนอยแคไหน จึงตองสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาของเราในแนวทางใด จึงจะเปนการ



สรางมูลคาอยางถูกตอง กลาวโดยสรุปคือ คนอื่นทําไมไดเราตองทําได จะตองรูจักผูซื ้อ และเขา

ตองการอะไร ตองมีการคิด วิเคราะห ทดลอง พิสูจน    

สุดทายกระแสโลกตอนนี้มุงไปสูการเปดโลกเสรี ตองมีความโปรงใส มีคุณภาพ การลดตนทุน 

การคิดแบบใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่โลกตองการทุกวันนี้ คือ ความสงบ เร่ืองสิ่งแวดลอม สงเสริม

ใหใชหลักธรรมชาติ หลักเศรษฐกิจพอเพียงก็เปนการสรางมูลคาเพิ่มอีกทางหนึ่ง  

 
นางวจีทิพย พงษเพ็ชร  

ผูบริหารสวนกลยุทธสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

บทบาทสําคัญในภาคเศรษฐกิจประเทศไทย สหกรณเปนสวนหนึ่งของระบบการเงินไทย 

เราจะเห็นได วาในสวนที่เปนสถาบันการเงิน36%ที่ธนาคารแหงประเทศไทยด ูแลอย ู มีธนาคารพาณิช 

มีธนาคารตางประเทศ และบริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพยตางๆ นานา รวมกันประมาณ 36% แตวาใน

สวนหนึ่งมีสหกรณอยู 4% ใหญกวาประกันชีวิต 4% ไมใชสัดสวนที่ใหญในระบบการเงิน แตวาถาดู

จํานวนสหกรณที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ไปกระทั่งจนถึง 6 -7 พันแหง ในปจจุบัน สมาชิกมีเพิ่มข้ึนอยาง

มากจากกวา 9.9 ลาน เปนกวา 10.6 ลานคนเศษ ถือวามีนัยสําคัญกับระบบการเงินไทย ถาดูชวงที่

ผานมาจะเห็นวาผลตอบแทนของระบบสหกรณอยูในระดับที่ดีมาโดยตลอด ไมวาจะเปนชวงที่มีความ

ยากลําบาก  

สหกรณมีบทบาทสําคัญ 2 สวน สวนแรก คือ เปนทางเลือกของการใชบริการทางการเงิน 

นอกจากมีโอกาสที่จะใชบริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชย หรือบริษัทประกัน หรือจากบริษัท

หลักทรัพย สหกรณ ยังเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สําคัญของประชาชนทั่วๆไปที่จะใชบริการทางการเงิน ไม

วาจะฝากเงิน หรือกูเงิน กับสหกรณ อีกสวนหนึ่ง คือ การสงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงิน

เปนเรื่องที่ทางแบงคชาติใหความสําคัญ มากมาโดยตลอด การสนับสนุนใหสมาชิกสหกรณมีความ 

เปนอยูที่ดีข้ึน ไมวาจะเปนแหลงเงินทุนใชประกอบ อาชีพ หรือจะเปนการสรางปจจัย 4 ที่ทําใหมีชีวิต

ความเปนอยูที่ดีข้ึนสะดวกสะบายขึ้น นี่คือส่ิงที่เห็นในเชิงสําคัญของสหกรณ หากมองเทียบ อันดับแรก 

ยอนขึ้นไปขนาดสินทรัพยของธนาคารอันดับ 4 จะเปนธนาคารเพื่อรายยอย ซึ่งจะมีสินทรัพยอยู 

ประมาณ 49000 พันลาน แตไลลงมาเริ ่มเปนสหกรณขนาดใหญไลลงมาเร ื่อย ๆ ใหญกวา 

ธนาคารพาณิชขนาดเล็กรายหนึ่งนับวาเปนสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญมีบาทบาทสําคัญความมั่นคง  

ของสหกรณเปนเรื่องที่เปนปจจัยหลักของผูวางนโยบาย  

สวนสุดทายที่แบงคชาต ิใหความสําคัญ คือโครงสรางพื้นฐานทางการเงิน การบริหารความ 

เสี่ยงที่สําคัญ คือ ทางดานเครดิต ดานตลาด การชําระเงิน ในสวนของเครดิตที่สนใจ  คือ เรื่องระบบ 

ขอมูลเพราะฉะนั้น ระบบขอมูลของสมาชิกที่จะทําใหสหกรณสามารถ ประเมินไดวาสมาชิก มีความ 

เสี่ยงมากนอยแคไหนใชสินเชื่อที่ไหนบาง มีประเด็นที่จะปรับปรุงไดมากนอยแคไหน สวนของ ธนาคาร 

พาณิชมีเครดิตบูโรที่จะสามารถเอาขอมูลมาดูแลกันได สหกรณอาจจะมีระบบเหมือนกันไดอีกเรื อง 



หนึ่ง คือ การใชเทคโนโลยีใชประโยชนในการใหบริการ ไดสูงสุด ขณะเดียวกันความปลอดภัย 

เปนสิ่งที่จําเปนธนาคารพาณิชตองวางระบบความปลอดภัยใหกับลูกคาดวย ที่กลาวมาทั้งหมด 

เปนการเปลี่ยนแปลงของการเงินไทย ซึ่งบางเรื่องก็จะเปนประเด็นที่สหกรณจะใหความ สําคัญอยู 

เหมือนกัน สหกรณอาจจะคิดวาเปนสภาวะแวดลอมจะเปลี่ยนแปลงไปในประโยชนในการ วางกลยุทธ 

วางรูปแบบธุรกิจหรือจะขยายธุรกิจตอไปไดในอนาคต  
 

รศ.เกศินี  วิทูรชาติ   
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  

การสอบบัญช ี เปนหวัใจพืน้ฐานที่สําคัญ ทําใหรูวา สุขภาพของธุรกิจนั้นดหีรือไมดี มีจุดออน

อยูที่ไหน จะมกีารบริหารจัดการอยางไร  และพรอมทีจ่ะกาวเดินตอไปไดอยางยัง่ยนืและมั่นคง  

 การสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดความยั่งยนื  หมายถงึ ประโยชนที่งอกเงยขึ้นเกนิกวาตนทุนทั้งหมด

ที่เกิดขึ้น ประโยชนที่งอกเงยควรจะมีพืน้ฐานความมัน่คงเขมแข็งภายใน  หรืออาจจะใชเครือขายที่มีอยู

ใหเกิดประโยชนสูงสุด เรามทีรัพยากรการเกษตรที่มีศักยภาพสงูมาก และนํามาพฒันาสูตางประเทศได  

ถาเรานําจุดแข็งมาสรางมูลคาเพิ่ม ก็จะทาํใหไดผลกําไรดีมาก การสรางมูลคาเพิ่มสามารถทําไดหลาย

มิติและหลากหลายวิธกีาร อาทิเชน คัดแปลง ตกแตง แปรรูปผลิตภัณฑ  คุณภาพ/มาตรฐานสนิคา/ติด

ยี่หอ สราง แบรนดทําใหผลิตภัณฑนามอง  การออกแบบดีไซน  สรางความแตกตางทางดานวัตถดิุบ   

 แนวคิดเดิมในการสรางมูลคาเพิ่ม   คือ  ลดตนทุน   เพิ่มประสทิธิภาพ   ใชวัตถุดิบใหนอยลง  

สําหรับแนวคดิใหม คือ สรางมูลคาเพิม่อยางยั่งยืน  ดวย 3 C’s Approaches   

  1. CSR : Corporate Social Resporsibility    ความรับผิดชอบตอสังคม ที่มองในแงการบูร

ณาการ ที่ดูแลความรับผิดชอบ หลกัความเชื่อพื้นฐานทีต่องมีในหัวใจ  ทําด ีไดดี  มุงทาํความดี  ไมเอา

รัดเอาเปรียบ  มีความซื่อสัตย  ดูแลผูคนใหทั่วถึง เพือ่ใหธุรกิจยัง่ยนื  งดงามตอสังคม เปนเรือ่งที่เรา

ตองทําทุกกระบวนการในธุรกิจ   เพื่อใหเกดิความชัดเจน ต้ังแตตนทางถึงปลายทาง  ทั้งระยะสั้น ระยะ

ยาว  

 2. COD  :  Cooperation  of  Design   องคกรที่มีดีไซน 

 3. CG & Risk Management  Corporate Governance and Risk Management  ธรรมาภิบาล

และการจัดการความเสีย่ง  ความโปรงใส  การบริหารความเสี่ยง หลกัธรรมมาภิบาล  การบริหารธุรกิจทีน่ําไปสู

ความยัง่ยนื 

 

 
   

 
 
 



นายลักษณ  วจนานวัช  
ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 

การผลัดดันเรื่องการของสรางมูลคาเพิ่มในธุรกิจภาคสหกรณเปนเรื่องที่สําคัญมาก จะนําพา

ธุรกิจสหกรณไปสูความยั่งยืนอยางแทจริง ธกส. ก็เหมือนกับสหกรณ เปนหนวยใหบริการเหมือนกัน 

ธกส. ใหบริการทางดานการเงิน การธนาคาร มีองคประกอบเหมือนกัน ผูถือหุน คณะกรรมการ ฝาย

จัดการ ในป 2549 นําแนวคิดระบบการบริหารจัดการในการสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรเขามาใช

ในรัฐวิสาหกิจ เรียกกันวา Economic Value Management ซึ่งจะตองกํากับ 2-3 แนวทาง แนวทางที่ 1 

ทิศทางในการทํางานที่ตรงกันทั้งระบบ มีวิสัยทัศน ภารกิจ และยุทธศาสตร ซึ่งเปนกระบวนการที่จะ

ส่ือสารกันไปในระบบ มีการ Share vision แลวแปรสิ่งเหลานี้ไปเปนแผนธุรกิจ ซึ่ง ธกส. ไดมีการ

กําหนดศูนย EVMภาคขึ้น ทั้งหมด 10 ศูนย(ภูมิภาค 9 ศูนย/ สํานักงานใหญ 1 ศูนย) เพื่อที่จะขับเคลื่อน

การเพิ่มประสิทธิภาพ และการดูแลการใหบริการ เพื่อที่จะใหถูกตองตรงกับใจของผูใชบริการ ในศูนย 

EVM ระดับภาค จะมีสํานักงาน ธกส. จังหวัด และสาขาอยูในอําเภอ เปนตัวขับเคลื่อนในภาพของ 

EVA เราก็จะเรียกวา Profit Center 

2-3 เร่ือง ที่ ธกส. พยายามทําอยู ซึ่งสหกรณก็คงจะสามารถทําได ในเรื่องของการใหสมาชิก

มีความพึงพอใจและประทับใจ คือ การรณรงคในเรื่องใหองคความรูกับลูกคาของธนาคาร การคุยกับ

ลูกคา เพื่อจะเพิ่มองคความรูในเรื่องของการบริหารจัดการ  สหกรณ หรือ ธกส. จะตองมองลึกลงไปใน

ตัวลูกคา ถาจะใหเกิดความยั่งยืนจริง ๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็จะเปนตัวชวยสรางมูลคาเพิ่มสหกรณใหมีมูลคา

สูงขึ้น ก็ยังมีอีกหลายอยาง เชน ระบบ IT ที่จะไปทําธุรกิจรวมกัน เชื่อวามูลคาเพิ่มทางธุรกิจก็จะเพิ่มข้ึน

อยางมากมายมหาศาล   

การนําเรื่องของ EVA มาใชในสหกรณแลวเติมตัว S เขาไป คิดวามีความสําคัญอยางมาก 

เพราะเปนองคกรที่ไมไดแสวงหากําไรสูงสุดอยูแลว แตเปนองคกรที่ทําธุรกิจเพื่อใหเกิดประโยชนกับ

สมาชิก ซึ่งสมาชิกก็เปนคนสวนใหญ การที่เติมตัว “ S “ เขาไป ทําใหเราตระหนักมากยิ่งขึ้นวาการทํา

ธุรกิจในปจจุบันนี้ เราตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน คุณภาพของบริการที่ใหเพื่อสราง

ความพึงพอใจใหแกลูกคา แตที่สําคัญที่สุดเราคงไมลืมในเรื่องของความเปนธรรมในสังคม และสุดทาย

คือเขาไปดูแลสิ่งแวดลอมในสังคมดวย ซึ่งเปนเรื่องใหมพอสมควร ก็ตองลงในรายละเอียด เห็นถึง

ความสําคัญของ Commitment ที่เคามีตอองคกร แลวชวยกันขับเคลื่อนไปทุกภาคสวน เพื่อนําไปสู

ความยั่งยืนได  
 
 
 
 
 



ดร.สันติ กีระนนัทน  
กรรมการผูจัดการบริษัท ทรสี คอรปอเรชั่น จํากัด 

  

  Economic Value Management  มาจาก EVA หรือ Economic Value Added หรือการสราง

มูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตร Risk Management การบริหารความเสี่ยง ซึ่งวิทยาการเหลานี้เราไดรับ

การถายทอดมาจากซีกโลกภาคตะวันตก เขาใจยากบาง งายบาง แตประเด็นสําคัญที่สุดคือที่บางครั้ง

เราก็ลืมบางสิ่งบางอยางไปคือ การรับแนวคิดสากลมานั้น แตเราลืมนึกถึงการประยุกตใชแบบไทยๆ 

เชน เร่ืองการบริหารความเสี่ยง นักวิชาการพูดกันคอนขางเยอะวา COSO บาง EVM บาง แตทํา

อยางไรจึงจะนํามาปรับใชกับสภาพแวดลอมแบบไทยได 

 แนวคิดของการใชรูปแบบสหกรณในการดําเนินงานธุรกิจ เชน สหกรณออมทรัพยกับสหกรณ

ซื้อขายสินคา ซึ่งมีความแตกตางกันคอนขางมากโดยสหกรณออมทรัพยจะมีการบริหารงานแบบ

สถาบันการเงิน การบริหารความเสี่ยงแบบสถาบันการเงินก็จะมีแนวคิดที่แตกตางไปกับพวกที่ทําธุรกิจ

แบบซื้อมาขายไป ซึ่งเปนสหกรณอีกแบบหนึ่ง หรือแมกระทั่งสหกรณของเกษตรกรรายยอยตางๆ กจ็ะมี

วิธีคิดอะไรแตกตางกันไปที่เรียกวาการบริหารความเสี่ยงอยางเดียวกันนั้น ถาทานจับหลักการได ก็จะ

สามารถนําไปประยุกตใชในกิจการที่แตกตางกันได เสนหของความเปนสหกรณสามารถประกอบธุรกิจ

ไดอยางหลากหลายอันนี้ก็อาจจะเปนแนวคิดในการไปสรางมูลคาเพิ่มไดเชนกันของสหกรณของทาน

หรือผลิตผลที่ทานไดทําออกมา 

 ตองยอมรับสหกรณเปนกลไกที่ใกลชิดกับครัวเรือนมากที่สุด หรือถาพูดอีกแนวคิดหนึ่งคือเปน

กลไกที่ลงถึงประชาชน ชาวบานไดในระดับที่ติดกันมากที่สุด ดังนั้นหลายครั้งที่เราพูดถึงกลไกวาทํา

อยางไรถึงจะมีการดําเนินงานนโยบายภาครัฐใหถึงประชาชนใหชัดเจน อยางแทจริง อันที่จริงกลไกของ

สหกรณนาจะชวยไดอยางจริงจังหรือแมกระทั่งการดําเนินธุรกิจภาคเอกชน วันนี้เราจะเห็นไดวาบริษัท

ขนาดใหญหลายบริษัท เชน CP อยางเชน CP แทนที่บริษัท CP จะเดินเขาหาชาวบานตรงๆ แตที่จะ

เห็นคือ CP ทําคือ CP ใชกลไกสหกรณเชนกัน 

 การสรางมูลคาเพิ่ม คือ  การคิดนอกกรอบซึ่งการคิดนอกกรอบเปนการคิดวาผูที่ เรา

ต้ังเปาหมายใหนั้นเขาอยากไดอะไร วันนี้วิธีคิดตองเปลี่ยนไปจากการคิดวาเราชํานาญอะไรตองเปลี่ยน

กลับไปอีกดานหนึ่ง วาผูบริโภคตองการอะไร และถาคิดแบบนี้ไดมูลคาเพิ่มที่เพิ่มสูงขึ้นอยางแนนอน 

เชน ทําไมคนไทยขายขาวเปนตันๆ ในขณะที่ญ่ีปุนขายขาวเปนถุง ซึ่งในปจจุบันคนไทยไดเร่ิมขายขาว

เปนตันๆ ลดลง และมีการขายขาวเสริมวิตามินตางๆ เชนขาวกลอง โดยขาวกลองเปนขาวที่คนกรุง

นิยมรับประทานมากที่สุด วันนี้ขาวกลองผสมขาวหอมมะลิคอนขางขายดีมาก ซึ่งตรงนี้เปนความคิดใน

การเพิ่มมูลคาสินคา อยางเชนที่ญ่ีปุนขายขนมที่มีกลองใสที่สวยงาม ซึ่งบางพวกเราซื้อมาก็ไมทาน

เพราะไมอรอยไมถูกปากเรา ที่ญ่ีปุนสามารถขายไดเปนเพราะเปนหลักในการสรางมูลคาเพิ่มนั่นเอง  

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ การทําใหองคกรมีมูลคาเพิ่มข้ึน ชวยใหองคกรลดการสูญเสีย

นอยที่สุดและเพิ่มโอกาสใหแกธุรกิจมากที่สุด ความเสี่ยงคือเหตุการณที่ไมแนนอนการไมทราบจะเกิด



อะไรขึ้นในอนาคต การบริหารความเสี่ยงซึ่งเปนเรื่องที่คอนขางยากแตความหมายงายๆ COSO ได

นิยามเอาไวงายๆ คือใหรูจักตัวเอง การรูจักตัวเอง มีการดําเนินการอยางไร ประเด็นใดบางที่สุมเสี่ยง 

และเรียบเรียงวาที่อยูในสุมเสี่ยงมีอะไรบาง และความเสี่ยงมีทั้งดานดีและดานราย Up Side และ 

Down Side การบริหารความเสี่ยงเปนการควบคุมสิ่งที่ไมทราบใหอยูในความควบคุมใหมากที่สุด  

กําหนดวัตถุประสงคใหอยูในระดับที่ยอมรับได ใหเลือกมาวาสิ่งไหนที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับของ

โอกาสที่จะเกิดขึ้นมากนอยแคไหน จะตองหาทางแกไข เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเปนประสบการณ 

สุดทายประเมินผลวาที่ทํามานั้นมีผลอยางไร 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            นายศุภชัย  โพธิ์สุ 
          รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 

ประวตัิการศกึษา  :-   
   
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยครูสกลนคร 
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร  
       มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 

 ประสบการณ :- 
- อาจารยใหญ โรงเรียนทาหนามแกว   
- เลขานุการชมรมครู อ.ทาอุเทน 

- กรรมการสหกรณออมทรัพยครูนครพนม จํากัด 

- ประธานกลุมชาวไรออย อ.ศรีสงคราม อ.ทาอุเทน อ.บานแค 
- เลขานุการสมาพันธประชาธิปไตร นครพนม 
- สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม 3 สมัย 
- เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน ชาญวีรกุล) 
- รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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นายศุภชัย  โพธิ์สุ 
รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ   

 

โอกาสอันเปนมงคลยิ่งสําหรับกรมตรวจบัญชีครบรอบวันเกิด 58 ป  โดยการเชิญวิทยากร       

ผูทรงเกียรติจากหลาย ๆ ที่   ไมวาจะเปนคณะบดีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไมวาจะเปน

ผูจัดการใหญ ธกส.  ไมวาจะเปนตัวแทนจากแบงคชาติ และก็ผูทรงภูมิรูจากหลาย ๆ ที่ หลาย ๆ แหง   

ซึ่งวันนี้ไดเห็น รองศาสตราจารยอาบ นะคะจัด ซึ่งบุคคลในความทรงจําของผมก็มาดวย ยิ่งมคีวามรูสึก

ภาคภูมิใจ ในการเดินหนาสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจภาคสหกรณ ซึ่งเปนธุรกิจพื้นฐานทางสังคม    

พื้นฐานทางธุรกิจของประเทศไทยใหมีความเขมแข็ง มีความมั่นคง มีความเจริญรุดหนาเปนหลักของ

โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศชาติตอไป การที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู

ถึงประสบการณซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะแลวจะมาเอาประสบการณจากผูทรงคุณวุฒิที่จะมาเปน

วิทยากรใหกับเราในวันนี้ ประเทศไทยของพวกเราเปนสังคมเกษตรกรรม คนไทยเรา ผมคิดวาประมาณ 

80 กวาเปอรเซ็นต ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร โครงสรางเศรษฐกิจเกี่ยวกับระบอบเศรษฐกิจ

ทางดานการเกษตรของไทยเรา เปนโครงสรางที่หลวม ๆ เปนโครงสรางที่อยูกับเปนแบบประเพณี    

เปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ แตในความรูสึกของเรามองอาจจะเปนอยางนั้น     

เพราะสังเกตวา การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพี่นองเราสวนมากเปนปจเจกชน คือตางคนตางทํา 

ใครคิดยังไงไดก็ทําไป บรรพบุรุษเคยทํา พาทํามายังไงก็ทําไป แตก็เปนความโชคดีของไทยเราครับ     

ที่องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของไทยเราตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา ไดมองเห็น

ความสําคัญของโครงสรางทางเศรษฐกิจ พื้นฐานของสังคมไทยเราเปนสังคมเกษตร ไดมีแนว

พระราชดํารินําเอาระบบสหกรณ  ซึ่งเปนระบบที่ตองนําเอาคนมารวมทํากิจกรรม คนเราตองพึ่งพา

อาศัยกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันรวมกันคิดรวมกันทํา รวมกันคารวมกันขาย และมีผลกําไรก็มาแบงปนกัน 

มาเปนแนวในทางการยึดเหนี่ยวของสังคมในระดับรากหญา ในระดับพื้นฐานของสังคมไทยเรา จึงไดมี

การกอเกิดระบบสหกรณข้ึนมาในผืนแผนดินไทย ก็จะเปนโครงสรางระบบเศรษฐกิจในระดับพื้นฐานที่

จะเกี่ยวเอาผูที่ทําการเกษตรที่อยูกันอยางอิสระ อยูกันอยางแบบตัวใครตัวมัน ใหมาอยูเปนกลุม     

เปนกอนผนึกกําลังกันขึ้นมา แตก็อยางวา การพัฒนาคน ที่มารวมกันเปนสหกรณโดยเฉพาะสหกรณ

ภาคเกษตร เปนการรวมกันระหวางผูไมรูกับผูไมรู หรือผูที่รูเทากันกับผูที่รูเทากัน ระดับพื้นฐานระดับ

ชาวบาน เรียนจบ ป.4 บาง ป.6 บาง ป.7 บาง ม.3บาง เดี๋ยวนี้ดีข้ึนมาหนอย มีคนจบในระดับปริญญาตรี

เยอะแลว ตกงานก็เลยมาทํางานในระดับสหกรณ ก็ไดความรูคนระดับสหกรณข้ึนมา ฉะนั้น การ

พัฒนารูปในระบบเศรษฐกิจภาคสหกรณของเราจึงไดรับการพัฒนาเปนไปอยางลาชา ไมเปนไปตาม

วัตถุประสงคของเราเทาไรนัก พัฒนาคอนขางชา แตยังโชคดีอยูที่วาการมารวมกันเปนสหกรณของ     

พี่นองประชาชนเราจะเปนการรวมกันระหวางผูเทากันกับผูเทากัน แตในจิตสํานึกที่เมืองไทยเราอยูใน
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ระบบอุปถัมภ ระดับผูเล็กผูใหญ  รูจักกาลเทศะ ผูใหญผูนอย รูจักเคารพนับถือกันมารวมตัวกันจึงมี

ความเปนปกแผนมีความเหนียวแนนความรักและเคารพซึ่งกันและกันอยูในตัว ถือวาเปนความโชคดี

ของประเทศไทยมีระบบครอบครัว มีระบบผูนอยผูใหญที่เคารพนับถือกันมาเปนเครื่องยืดเหนี่ยว จึงทํา

ใหสหกรณของพวกเราจึงพัฒนามาเรื่อย ๆ  แตถึงยังไงก็ตามครับทานที่เคารพทั้งหลายครับ พวกเราก็

จะมองเห็นวา ถึงแมระบบสหกรณที่จะกอตัว รวมกลุมที่จะมองเห็นกันหลวม ๆ อันจะไมคอยหลักแนนกัน 

เปนที่พึงพอใจในการพัฒนาเทาไรนักก็ตาม แตวาเราจะเห็นวาแทจริงแลวระบบสหกรณเปนระบบ
โครงสรางทางเศรษฐกิจที่สามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติเราไดคอนขางดี
ที่สุด เราจะเห็นไดวา เมื่อไทยเราเกิดวิกฤตเมื่อป 2540 วิกฤตตมยํากุงเกิดขึ้น ธุรกิจของประเทศไทย 

ไมวาจะเปนภาคอื่น ๆ ภาคทองเที่ยว ภาคอะไรตาง ๆ ลมระเนระนาดกันหมด ถึงแกอวสานกันไป

เยอะแยะ แตระบบเศรษฐกิจที่เปนระบบสหกรณที่มาจากการรวมกันดวยจิตสํานึก อยากจะมารวมกันคิด 

รวมกันทํา รวมกันแปรรูป รวมกันคารวมกันขาย สามารถยืนอยูได ผมสามารถพูดและมีความมั่นใจได

ครับวา ที่เศรษฐกิจป 40 ลมอยางไมเปนทา วิกฤตตมยํากุงที่เกิดจากไทยเรา และแพรระบาดไปทั่วโลก 

ประเทศไทยเราสามารถพื้นตัวขึ้นมาไดอยางรวดเร็ว และเกิดวิกฤติเศรษฐกิจคร้ังที่ผานที่เกิดขึ้นที่สหรัฐ

และแพรระบาด ผลกระทบไปทั่วโลก ประเทศไทยเราก็ไมไดละเวนอีก วันนี้จากการทํางานอยางมุงมั่น

จากรัฐบาลอยางมุงมั่น ที่ต้ังใจทํางานอยางเต็มที่ ต้ังใจทํางานอยางเต็มที่ ประกอบกับโครงสรางทาง

เศรษฐกิจบนรากฐานและรากหญาของเรามีความหนักแนนมั่นคง โดยมีระบบสหกรณเปนฐานที่ดี    

ทําใหเศรษฐกิจเราพื้นตัวไดอยางรวดเร็ว อยางไมนาเชื่อข้ึนมาได ผมขอใหใหพวกเราที่อยูในภาค

สหกรณจงภูมิใจในการที่เราตัดสินใจมาอยูในภาคสหกรณ  ในระบบหรือโครงสรางสหกรณและชวยกัน

พัฒนามาถึงในปจจุบันนี้  ถึงแมวาการพัฒนาจะไมเจริญเติบโตกาวหนาตามที่มุงหวังและตั้งใจก็ไม

เปนไร การพัฒนาสหกรณคอนขางจะพัฒนาไดอยางรวดเร็วมาก โดยเฉพาะในชวง 2-3 ปที่ผานมา  

ในชวง 3 ปที่ผานมานี้ การสรางมูลคาเพิ่มธุรกิจภาคสหกรณไดมีการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว 

เปรียบเทียบในชวง 3 ป จากป 2549 มาถึงป 2551 ภาคสหกรณมีการเจริญเติบโตขึ้นคอนขางมาก  

จํานวนสหกรณเพิ่มจาก 5,744 แหง เปน 6,279 แหง  คิดเปนเพิ่มข้ึนประมาณ 535 แหง หรือประมาณ

รอยละ 9.31 ที่ทางดานจํานวนสหกรณที่เพิ่มข้ึน จํานวนสมาชิกเพิ่มข้ึนจาก 9.62 ลานคน เพิ่มข้ึนเปน 

10.57 ลานคน ก็คิดวาเพิ่มข้ึนประมาณเกาแสนหาหมื่นคน คิดเปนรอยละ 9.87 เปนอัตราเพิ่มคอนขาง

รวดเร็วมาก ทางดานทุนดําเนินงาน เพิ่มข้ึนจาก 791,066 ลานเศษ เพิ่มข้ึนประมาณ 213,000 เพิ่มข้ึน 

1 แสนลานเศษ  คิดเปนรอยละประมาณ 26.95 การเติบโตของสหกรณใน 3 ปดังกลาว กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางธุรกิจหลักที่สหกรณไดดําเนินการมา นอกจากการดําเนินการรับฝากเงิน

และใหสินเชื่อ ประกอบไปดวยธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย เพิ่มข้ึนจาก 38,288 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน 

51,118.18 ลาน เพิ่มข้ึน 12,730 กวาลาน หรือเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 33.6 สวนธุรกิจดานการรวบรวม

ผลิตผลและการแปรรูปจาก 44,322.2 ลาน เพิ่มข้ึนเปน 70,774.95 ลานบาท  คิดเปนเพิ่มข้ึน 
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26,452.83 ลานบาท  เพิ่มข้ึนรอยละ59.68 นี่เปนการเพิ่มมากกวา 50 เปอรเซ็นต  ธุรกิจดานการ

บริการและการสงเสริมก็เพิ่มจาก 742.56 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน 10, 087.35 ลานบาท คิดเปน 344.79 

ลานบาท คิดเปน 46 กวาเปอรเซ็นต  รัฐบาลไดแถลงนโยบายเรงดวนตอรัฐสภา เร่ืองสรางความเชื่อมั่น

และกระตุนเศรษฐกิจในภาครวม นโยบายการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจเร่ือง เรงรัดการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต การลดตนทุน สรางความมั่นคงรายได  ตลอดจนการสงเสริมมูลคาเพิ่มทางดาน

สินคาการเกษตร การดําเนินงานพัฒนาสหกรณเชิงสรางสรรค เกษตรกรก็จะไดรับประโยชนจากการ

ปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาตนเองจากรากฐานภูมิปญญาทองถิ่น ผนวกกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอันจะ

นําไปสูการพัฒนาธุรกิจภาคสหกรณ  การสรางโอกาสที่จะใหเกษตรกร ไดเขาถึงองคความรูทางดาน

การลดตนทุนการผลิต  องคความรูทางดานเพิ่มรายได และเปนการสรางโอกาสการรวมกลุมและ    

การจัดทําธุรกิจกลุมที่สรางสรรคตอสมาชิกเปนการสรางโอกาสที่จะเขาถึงแหลงทุนการพัฒนาตาง ๆ 

และแหลงทุนการพัฒนาสหกรณพวกเรามีอยูเพื่อที่จะพัฒนาสหกรณ นอกจากนั้นยังเปนการสราง

โอกาสเขาถึงระบบการตลาด คือส่ิงที่จะเกิดขึ้นจากการที่พวกเราไดรวมกันพัฒนาระบบหรือโครงสราง

ทางดานสหกรณของพวกเรา กระบวนการพัฒนาสหกรณใหเปนปการสรางมูลคาเพิ่มธุรกิจภาค

สหกรณบนพื้นฐานทางดานการเงิน  ทางรอดของสังคมไทย โดยเฉพาะเกษตรกรไทยเรามีศักยภาพใน

เร่ืองความคิดสรางสรรคอยูมาก ไมวาจะเปนทางดานบุคลากร  ทางดานขนบธรรมเนียมประเพณี

วัฒนธรรม  ในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจเพียงแตวาเราตองอาศัยความตั้งใจจริง  ในการพัฒนา

ตนเองตามแนวพระราชดําริ  เพื่อใหเกิดความเจริญอยางยั่งยืนตอไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต  ภูสิทธิกุล 
อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ  

 

ประวตัิการศกึษา  :-   
   
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาสัตวบาล 
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาสงเสริมการเกษตร 
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 ประสบการณ :- 
- ปศุสัตวเขต 2 ภาคตะวันออก (ระดับ9) กรมปศุสัตว  
- ผูชวยปลัดกระทรวง (นักบริหาร 9) 
       สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.กระทรวง) 
       สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
       สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
- อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 



 5 

นายอนันต  ภูสิทธิกุล 
อธิบดีกรมตรวจบัญชสีหกรณ 

 
จากวิกฤตเศรษฐกิจตมยํากุง 2540 ถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2550 ที่การเงินโลกออนตัว ราคาน้ํามัน

พุงขึ้นสูงเศรษฐกิจไทยตองปรับตัวลงอยางรุนแรงในวันนี้เมื่อมองกลับไปในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและ

สังคมหลายครั้งที่ประเทศไทยตองเผชิญ “ภาคสหกรณ” เปนสถาบันหนึ่ง กลับเติบโตอยางคอยเปน

คอยไป กระทั่ง กลายเปนรากฐานสําคัญที่ชวยใหประเทศไทยผานพนวิกฤตไดในแตละครั้ง นับเปน

เวลานานกวา 90 ป ที่ประเทศไทยนําระบบสหกรณที่มีรูปแบบในการพึ่งพาซ่ึงกันและกันของ
ชุมชนมีการรวมกลุมและการจัดการธุรกิจกลุมมาใชเปนกลไกสําคัญในการแกไขปญหาสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมใหผานพนไปได 

สหกรณและกลุมเกษตรกร จัดเปนหนวยเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งที่เปนนิติบุคคล มีการทํา

ธุรกรรม ทั้งในดานการรับฝากเงิน  ดานการบริการสินเชื่อทางการเงิน ดานการจําหนายสินคา ดานการ

รวบรวมผลิตผล และดานการใหบริการ มีเปาหมายที่ตองการยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง ทั้งดานการเงิน

และการบริหาร เปนองคกรที่ตองเปนที่ยอมรับของชุมชน มีมูลคาและคุณคาทั้งทางเศรษฐกิจและ

สังคม อยางไรก็ตาม ทามกลางสภาวการณแขงขันในปจจุบัน สถาบันภาคสหกรณที่ประกอบไปดวย

สหกรณภาคการเกษตร  สหกรณนอกภาคการเกษตร  ชุมนุมสหกรณ และกลุมเกษตรกร ที่มีรวมกัน

มากกวา 13,000 แหงทั่วประเทศ ประกอบดวยสมาชิก 10.6 ลานคน และมีทุนดําเนินงาน 1.1 ลาน

ลานบาทสถาบันภาคสหกรณเหลานี้ตางมีจุดมุงหมายในการดําเนินงานเพื่อสรางผลกําไรตอบแทนคืน

สูสมาชิกได 
 

 
ประเภทสหกรณ 

จํานวน 
(แหง) 

สมาชิก 
(คน) 

เงินทนุ 
(ลานบาท) 

ภาคการเกษตร 4,433         5,954,843  127,087.07 

นอกภาคการเกษตร 3,118         4,060,431  963,311.56 

ชุมนุมสหกรณ 113       7,049   แหง 36,420.17 

กลุมเกษตรกร 5,858 638,404 2,290.98 

10,653,678 คน 
รวมสถาบันภาคสหกรณ 13,522 

7,049   แหง 
1,129,109.78 

 

ทั้งนี้  เมื่อมองลึกเขาไปในกลุมสถาบันภาคสหกรณ จะพบวา ในการจัดการ 3 ธุรกิจที่มีการ

จัดหาสินคารวบรวมผลผลิตหรือแปรรูปและบริการ ของสหกรณภาคการเกษตร 3,655 แหง ไดสราง

วงเงินการจัดการธุรกิจ รวมเปนเงินสูงกวา 1 แสน 2 หมื่นลานบาท  
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           การจัดการ 3 ธุรกจิ : สหกรณภาคการเกษตร 3,655 แหง สรางมูลคาธุรกจิกวา  
                                      121.603 ลานบาท 

 

วงเงินธุรกิจการจัดการธุรกิจ
สหกรณภาคการเกษตร 

กลาง เหนือ ใต 
ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
รวมทั้งส้ิน 

สหกรณภาคเกษตร 

(แหง) 
730.00 837.00 786.00 1,302.00        3,655.00 

จัดหาสินคา 17,510.71 14,926.19 5,676.98 17,327.83    55,441.71 

รวบรวมผลผลิต/แปรรูป 20,915.79 9,593.44 24,985.57 10,247.42      65,742.22 

บริการ 163.13 108.29 19.93 128.20            419.55 

วงเงินการจัดการธุรกิจ 

(ลานบาท) 
   38,589.63    24,627.92    30,682.48         27,703.45    121,603.48 

 

ที่ผานมา สถาบันภาคสหกรณที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจตางยอมรับวากลไกการ

บัญชี เปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางโปรงใส  ตรวจสอบได  และกาวทัน

สถานการณ ขณะเดียวกัน ในภาวะที่ประสบปญหากลไกการบัญชีจะเอื้อประโยชน ใหธุรกิจสหกรณ

และกลุมเกษตรกรมีโอกาสพลิกฟน ดวยแนวทางการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ จากภาวะเศรษฐกิจทาง

การเงินของภาคสหกรณที่ผานมา  และแนวทางการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังคงพบวา

ธุรกิจสถาบันสหกรณ กลุมเกษตรกร ตองไดรับโอกาสการพัฒนาที่ดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

จากการดําเนินโครงการ “สรางมูลคาเพิ่มธุรกิจ” บนพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน Social 

& Economic Value Added โดยมีเปาประสงค ที่จะไปสู…. 

• พัฒนาสถาบันเกษตรกรใหมีมาตรฐานการสอบบัญชี และไดขอมูลสูระบบวิเคราะห

เศรษฐกิจทางการเงิน 

• พัฒนาระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ  เพื่อชี้สถานการณความเสี่ยงที่สําคัญ

อยางเปนรูปธรรม สามารถนําไปสูการตรวจสุขภาพทางการเงินและทราบถึงสภาวะ

เศรษฐกิจทางการเงินไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันการณ 

• พัฒนาระบบจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณ นําไปสูการคิดวิเคราะหในการสราง

มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตระหนักถึงความสําคัญของเงินทุนที่สหกรณตองการ

มูลคาเพิ่ม สรางความศรัทธาตอสมาชิก นําไปสูการวางแผนพัฒนาเชิงกลยุทธที่มุงหวังให

เกิดความเข็มแข็งในระยะยาว 
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7 ขั้นตอนการพัฒนา การสรางมูลคาเพิ่มธุรกิจภาคสหกรณ 
 

            
ในโอกาสครบรอบ 58 ป กรมตรวจบัญชีสหกรณ จะเปนปแหงการสรางมูลคาเพิ่มภาคสหกรณ

ไทย ภายใตการขับเคลื่อน 6 นวัตกรรมทางการเงินเชิงสรางสรรค ที่มุงเนนการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรใหมีมาตรฐานบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ การพัฒนาระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ  และ

การพัฒนาระบบการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินรายปของสหกรณ Financial Year Plan 

การขับเคลื่อน 6 นวัตกรรมทางการเงินเชิงสรางสรรค  ประกอบดวย  

นวัตกรรมแรก สรางโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณครบวงจร Cooperative Full Pack   

Accounting software เปนการสรางมาตรฐานบัญชี  เพิ่มคุณภาพใหบริการและความรวดเร็วในการ

ปดบัญชี 

นวัตกรรมที่  2 การตรวจสอบบัญชีเชิงลึก Cooperative Audit Through System หรือ 

CATs เปนการสรางมาตรฐานสอบบัญชี เพิ่มความเชื่อถือไดของขอมูล และเพิ่มความรวดเร็วในการ

สอบบัญชี 

นวัตกรรมที่  3 สรางมาตรฐานการวิเคราะห 6 มิติ CAMELS Analysis เปนการสราง

มาตรฐานการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน  
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นวัตกรรมที่  4 สรางเครื่องมือระบบเตือนภัยทางการเงิน Cooperative financial 

Surveillance and warning System หรือ CFSAWS:ss เปนการเตือนภัยทางการเงินและชี้

สถานการณความเสี่ยง 

นวัตกรรมที่  5 สรางเครื่องมือตรวจสอบมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม Social & 

Economic Value Added หรือ SEVA เปนการสรางความตระหนักถึงตนทุนและคาเสียโอกาส รวมถึง

สนับสนุนการตัดสินใจวางกลยุทธ 

นวัตกรรมที่  6 พัฒนาศูนยขอมูลทางการเงินสหกรณ Co-op Hub เปนฐานขอมูลภาค

สหกรณไทย หรือ CAD HUB เพื่อเชื่อมโยงโครงสรางธุรกิจและการเงิน   

นับจากนี้  จึงเปนการเริ่มตนเขาสูโลกใหมของภาคสหกรณ ที่เปน “สหกรณเชิงแบงปน”   

Co-op sharing อยางแทจริง โดยภาคสหกรณจะไดรับโอกาสที่จะกอใหเกิด... 

การแบงปนโอกาสการเขาถึง องคความรู   
การแบงปนโอกาสการเขาถึง การรวมกลุม    

การแบงปนโอกาสการเขาถึง เงินทุน  และ 

การแบงปนโอกาสการเขาถึง การตลาด  

กรมตรวจบัญชีสหกรณและภาคสหกรณที่เกี่ยวของ  ตระหนักดีวาสถาบันสหกรณ กลุม

เกษตรกรตองตื่นตัวเพื่อสรางมูลคา คณะผูบริหารของสถาบันตองมีความพรอมที่จะดําเนินงานดวย

แนวคิดของการสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคมคูขนานกันไป บนพื้นฐานการแบงปนโอกาส

ใหแกกัน  ดวยทั้งหมดนี้  คือ ความมุงมั่นและการขับเคลื่อน สู การสรางมูลคาเพิ่มธุรกิจ
ภาคสหกรณไทย Social & Economic Value Added กับการครบรอบปที่ 58 ของ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร. พิสิฐ   ลี้อาธรรม 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ประวตัิการศกึษา  :-   
   
- ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร  Erasmus University ประเทศ Netherland   
       โดยไดรับทุนการศึกษาของธนาคารแหงประเทศไทย   ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 
       ที่ Erasmus University  

  
ประสบการณ :- 

- นายกสมาคมนักเรียนเกาเนเธอรแลนด   
- อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 

- กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ของสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

- คณะทํางานเศรษฐกิจมหภาค การเงินการคลัง ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและ
สังคมแหงชาต ิ

                                                    ฯลฯ 
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ดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

 
สหกรณเปนเรื่องของความคิด แวดวงทางวิชาการดานเศรษฐศาสตรความคิดดานสหกรณจะ

ถูกมองวาอยูทางฝงซาย ๆ ขณะที่เศรษฐศาสตรกระแสหลัก อาจจะมองวาตลาด หรือการแขงขัน       

รุนหลัง ๆ ระบบทุนนิยม ระบบตลาดทุน ระบบของการแขงขันเสรีจะเปนระบบที่ไดรับการยอมรับใน

เร่ืองของประสิทธิภาพ เร่ืองของการสรางมูลคาเพิ่มที่จะสรางผลตอบแทนใหกับเจาของทุน โดยเอา

เร่ืองทุนหรือเจาของเงินเปนหลัก แตผมก็มีความเชื่อมาโดยตลอดวาระบบสหกรณจะเปนระบบที่จะมี

ความ สําคัญและ มีความหมายตอประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยของเราที่เปนประเทศกําลัง

พัฒนา เปนประเทศที่ยังไมไดรํ่ารวย มีทุนอยูไมมาก และยังมีผูที่ยากจนอยูในภาคเกษตร อยูในภาค

ตาง ๆ ที่ยังตองใชชีวิตที่คอนขางลําบากยากแคนอยู  เพราะฉะนั้นในบรรยากาศของประเทศไทยเรา   

ถาปลอยใหระบบที่เปนการเสรีอยางเต็มที่ก็ดี หรือระบบของการที่ใชทุนเปนหลัก ความมั่งคั่ง หรือ

ความร่ํารวยตาง ๆ ก็อาจจะไปกระจุกตัวอยูกับคนบางกลุมไมกี่คนที่เปนเจาของทุน เจาของเงินเทานั้น 

ขณะที่ประชาชนสวนใหญก็ถูกทอดทิ้งใหมีความยากจน หรือถูกทอดทิ้งใหลาหลังไปตลอดเรื่อย ๆ นีคื่อ

ส่ิงที่อาจจะเกิดขึ้นได เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเชื่อคือระบบสหกรณ นาจะเปนระบบที่สนองตอบในเรื่องนี้ที่

จะชวยดูแลคนหมูมากใหสามารถลืมตาอาปากได  โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่มี การแขงขันที่รุนแรง

มาก  เราเห็นระบบการคาที่มี ระบบของ Modern Trade 

มีการซื้อเปนล็อตใหญ ๆ โดยผูซื้อที่

มีอํานาจในตลาดสามารถครอบงาํ

ตลาดไดสามารถที่จะกําหนดตลาด

ได ทุกวันนี้เราจะเห็นไดบานเรามี

การคาที่เสรีมากขึ้น มีการเปดขาย

สินคา สงสินคาในระดับโลกกันมาก

ข้ึนอยางวันนี้เรายังอยู ภายใตอิทธิพล

ขอตกลงทางการคาหลาย ๆ อยาง 

ไมวาจะเปนของ WTO หรือ FTA  

สัญญาที่จะตองลดภาษีเหลือศูนย

ตอกันกับบางประเทศ หรือยิ่งในปนี้เรามี “AFTA”  ซึ่งก็คือการเปดเสรีทางการคากับประเทศในยาน

อาเซียนดวยกัน 10 ประเทศ ต้ังแตวันที่  1 มกราคม เปนตนมา มีหลาย ๆ อยางที่เราไมไดสงวนไว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาทางดานอุตสาหกรรมตาง ๆ สินคาเกษตร จะตองมีการยอมรับใหสินคาของ

ประเทศเพื่อนบานมาขายในบานเรา โดยที่เราไมสามารถที่จะไป  เก็บภาษีอยางเมื่อกอนนี้ได ซึ่งหลาย
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ตัวอาจจะโดน FTA ไปแลว เชนเรื่องของ กระเทียม  หัวหอม เปนตน  แตวาสินคาเกษตรอื่น ๆ รวมไป

ถึงสินคาหัตถกรรม อุตสาหกรรมตาง ๆ ตอไปเราไมอาจที่ใชเครื่องมือกําแพงภาษีตานไดอีก ระบบ 

Modern Trade ที่ผูซื้อรายใหญที่มีอํานาจในตลาดสามารถครอบงําตลาดได ในบานเรายังไมมีความ

เขมแข็งของภาครัฐ ในเรื่องของการตอบโตเร่ืองนี้  อยางเชน ในตางประเทศถาหากมี การรวมตัวของ

บริษัทยักษใหญที่สามารถครอบงําตลาดได สามารถกลายสภาพเปนผูผูกขาด อันนี้ตองไดรับการ

เห็นชอบจากกระทรวงพาณิชย หรือภาครัฐของเขากอนที่จะสามารถรวมตัวกันได  แตบานเราทุกวันนี้

ยังไมคอยมีความคิดในเรื่องนี้เทาไรนัก เพราะฉะนั้นพวกเราซึ่งอยูในกลุมกอนของผูขายรายเล็ก หรือ

ผูผลิตรายเล็ก ๆ ตอไปก็จะเจอความยากลําบากตรงนี้มากขึ้น เพราะผูซื้อเขาจะกลายเปนผูซื้อรายใหญ

แตผูเดียว  สามารถที่จะกําหนดมาตรฐาน หรือราคาที่ไมเปนธรรมกับเราได  ส่ิงหนึ่งในระบบสหกรณ

เราตองหาวิธีการที่จะรวมตัวกันใหมากขึ้น ไมไดหมายวาเราจะตองไปฮั้วราคากัน หรือไปรวมมือกันที่

จะทําใหกลไกตลาดทํางานไดยาก แตความหมายก็คือเราตองมีการยอมรับที่จะรวมตัวกันใหความ

รวมมือใน  การใหขอมูลขาวสาร หรือในการที่จะเรียนรูรับกับเหตุการณเหลานี้   

ในกระแสโลกทุกวันนี้ในเร่ืองของการที่ที่มีความเสรีมากขึ้น ประเด็นตอไปก็คือ เร่ืองของการที่

ระบบตาง ๆ ตองมีความโปรงใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักที่จะตองมีการตรวจสอบไดใหเต็มที่ ซึ่ง

หลักสหกรณที่พวกเราดูแลกันอยูจริง ๆ ผมเชื่อวาก็มีความประสงคเชนนั้นที่เปนระบบที่เราสรางขึ้นเพื่อ

ดูแลคนมาก ๆ แนนอนเมื่อเปนงานที่เกี่ยวของกับคนหลาย ๆ คนก็ตองเปดกวาง ยอมรับที่จะใหมีการ

ตรวจสอบ ยอมรับที่จะใหมีการเปดเผยขอมูล พรอมที่จะชี้แจงได เพราะอาจเกิดขอของใจ ขอสงสัย 

ความรูสึกในอดีตของเราจะขัดแยงกับส่ิงเหลานี้ เพราะในอดีตเรามักจะมีความรูสึก โดยวัฒนธรรมของ

บานเรานี้   ไมวาอะไรก็ตามที่มีคนมาโตแยง มีใครมาตั้งคําถาม เราจะไมชอบ เราจะมีความรูสึกวามา

ทาทาย มาไมยอมรับอํานาจของเรารึเปลา  แตทุกวันนี้ในสากล เราตองยอมรับวาเรื่องของการเปด

โอกาสใหตรวจสอบ ใหทาทาย  ใหมีการแสดงออกก็เปนเรื่องธรรมดา   

ในระบบสหกรณ เราจะตองดูแลสมาชิกที่เปนคนหมูมาก เพราะฉะนั้นถาจะทําใหระบบมันอยูได 

สรางมูลคาเพิ่มได หลักของความโปรงใส หลักของการใหตรวจสอบได จึงตองเปนสิ่งที่เราตองเปดกวาง

ใหเต็มที่ และผูที่รับผิดชอบ โดยอยางยิ่งผูบริหารตองมีใจกวางและใหเวลากับส่ิงเหลานี้ เพราะที่ผาน

มาวัฒนธรรมในบานเราไมคอยยอมรับในเรื่องนี้ ทําใหเกิดความรูสึกถึงความไมเปนธรรมขึ้นมาไดงาย 

ในเรื่องเหลานี้ผมจึงคิดวามันเปนแนวโนมของสังคมโลกที่ตองการ เร่ืองของความโปรงใส เร่ืองของการ

แขงขัน ในขณะเดียวกันโลกทุกวันนี้ที่มีการแขงขัน และมีความโปรงใสตรวจสอบได  ก็ตองการสิ่งที่มี

คุณภาพ ส่ิงที่จะมีตนทุนต่ํา  มีคาใชจายต่ํา อะไรก็ตามที่เปน  ความสูญเสีย ความสูญเปลา ก็จะเปน

ภาระใหกับผูอ่ืน ๆ โดยเฉพาะผูบริโภค เพราะฉะนั้นผูที่อยูรอดไดก็ตองเปนผูที่มีความสามารถในการ

ดูแลสิ่งเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการผลิตสินคาของเรา สินคาของเราที่ผานมาสวนใหญมักจะอยู

ในภาคเกษตร และมีไมนอยที่ไดเขามาสูภาคอุตสาหกรรม   
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อีกดานหนึ่งที่ผมอยากจะขอถือโอกาสเสริม  ใหเห็น ก็คือวา โลกอุตสาหกรรมทุกวันนี้  มันมี

การเปลี่ยนแปลงอยางมากมายกอนหนานี้ ถาเราพูดถึงประเทศอุตสาหกรรมเราก็จะนึกถึงประเทศ

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน หรือยุโรป แตทุกวันนี้ประเทศเหลานี้สัดสวนของการผลิตสินคา

อุตสาหกรรม เมื่อเทียบกับรายไดโดยรวมทั้งหมดของเขาแลว มันนอยลงทุกทีหลายที่เหลือไมถึง 20% 

ของรายไดรวมของเขา แนนอนวาสินคาเกษตรเหลือนอยกวานั้นอีก ก็แค 1 – 2% ถามวาแลวที่เหลือ

เขามีรายไดจากอะไร อยางสหรัฐอเมริการายไดหลัก ๆ เขาไมไดมาจากการผลิตสินคาเกษตร หรือ

อุตสาหกรรมแลว มันมาจากการผลิต 

การบริการมากกวา เชน เรื่องของภาพยนตรฮอลลีวูด เราก็ไปเสียเงินดูหนังกัน นี่ก็เปน

ตัวอยางหนึ่งของการผลิตจากภาคบริการ หรือดานคอมพิวเตอร นายบิลล เกตส  ก็ไดสรางโปรแกรม

คอมพิวเตอรขาย  หรือหลายทานสงลูกหลานไปเรียนตางประเทศ ในมหาวิทยาลัยดัง ๆ นั่นก็เปน

รายไดที่เราตองจายใหเขา  เพราะฉะนั้นประเทศอุตสาหกรรมดั้งเดิมนั้น ในปจจุบันเขาจะไปมุงรายได

ที่มาจากภาคบริการ ที่มุงไปใน

เร่ืองของความคิด ไมใชเร่ืองของ

การผลิตสินคา แตความคิดที่

ออกมาจากสมอง ทําใหเขามี

รายไดสูงกวามาก    

ในภาคเกษตร เราอาจ

ไมมี ผูคนที่ เกงกาจในการคิด

เ ร่ื อ ง เ ห ล า นั้ น  แ ต ก็ ไ ม ไ ด

ห ม า ย ค ว า ม ว า ก า ร ส ร า ง

มูลค า เพิ่ ม  หรือการตอยอด

ธุรกิจจะไมมีเลยจะเปนไปได

หรือไมจากที่เราจะขายสินคาภาคเกษตรเปนตัน ๆ ซึ่งมันคือวัตถุดิบ  ใหเรากลับมาขายสินคาเปน

กิโลกรัม เพราะมันจะสงไปถึงมือผูบริโภคไดงายขึ้น และจะเปนไปไดไหมที่เราจะดัดแปลง ประยุกต   

ตัวสินคาเหลานั้นใหเกิดประโยชน เกิดมูลคาเพิ่มข้ึน มันก็ข้ึนอยูกับวิธีการบริหารจัดการ ซ่ึงเราตองรูถึง 
ผูซ้ือ ทุกวันนี้ที่เราเปนผูผลิตสินคาตาง ๆ เราเกงอะไร เราก็ทําอยางนั้น  เราถนัดอะไรเรากท็าํ
อยางนั้น แตเปนการมองขั้นเดียว ถาจะใหดีตองมีผูซ้ือ สิ่งสําคัญเลยคือ ผูซ้ือขณะนี้มไีหม เรา
อาจผลิตสินคาเกง แตถาไมมีผูซ้ือ สินคาก็ไมสามารถขายได  ผมไดมีโอกาสไปสวนมะปราง

หวานแหงหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย สวนของเขาไมใชยาฆาแมลง เพราะมะปรางหวานของเขาจะออกผล
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ในชวงที่ไมใชหนาฝน ซึ่งเปนชวงที่ไมมีแมลง ตนทุนการผลิตก็ลดลง สินคาของเขามีตลาดวิ่งไปหาเอง 

เพราะเขาไดทําการพิสูจน ทดลอง ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาใหกับธุรกิจตัวเอง    

ในเรื่องของการสรางมูลคาเพิ่ม

ทุกวันนี้  อยางที่ ได เ รียนไปวาสินคา

เกษตร สามารถตอยอดไดหลายขั้นตอน   

ไมวาในเรื่องของการขนสง  

การคาปลีก การคาสง การบวก

กําไรที่ มีมากมาย  ยิ่ งถ า เปนสินค า

อุตสาหกรรมดวยแลว คนที่เปนผูผลิตจะ

มีรายไดนอยมาก แตโชคดีที่ใชปริมาณ

มาคุม แตผูที่อยูใกลผูบริโภคมากกวา

ยอมไดราคาสูงกวาไดกําไรดีกวา เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่ผมจะสรุปคือ เราจะตองรูจักผูซื้อ วาผูซื้อมีหรือ

เปลา และเขาตองการอะไร  เราตองมีการคิด วิเคราะห พิสูจน  โดยไมจําเปนที่จะตองมีความรูสูง เพียง

แครูมีความตั้งใจ สนใจ วิเคราะห ทดลอง พิสูจน ก็สามารถทําใหสําเร็จได  

สุดทายที่จะย้ําก็คือ กระแส

โลกตอนนี้มุงไปสูการเปดโลกเสรี 

เร่ือง ของการที่ตองมีความโปรงใส  

เร่ืองของการมีคุณภาพ เร่ืองของการ

ลดตนทุน เร่ืองของการคิดแบบใหม  

อะไรที่คนอื่นทําไมไดเราตองทําได  

โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ในสิ่ งที่ โลก

ตองการทุกวันนี้ ก็คือ การใหโลกมี

ความสงบ ในเรื่องของสิ่งแวดลอม 

เราไดทําลายสิ่งแวดลอมกันมามาก  

โดยเพื่อนเกษตรกรของเราหลาย ๆ ทาน ไดทําลายสิ่งแวดลอม  โดยการเผา การใชปุยเคมี การใชยา 

ฆาแมลง หากเราสามารถดูแลใหสหกรณสามารถไมใชสารเคมี  สงเสริมใหเขาใชหลักธรรมชาติ          

หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยใหเขาลดหรือระงับการใชสารเคมีก็จะ

เปนการชวยเหลือตัวเองและสิ่งแวดลอมดวย 
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             การจัดทํารางแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 (2547-2551) และระยะที่ 2 
(2553-2557)  ตลอดจนการปฏิบัติตามแผนโดยแผนพัฒนา ฯ ทั้งสองฉบับเนนสงเสริม
ประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงินในทําหนาที่ตัวกลางทางการเงิน และความมั่นคงของระบบ
สถาบันการเงิน การจัดทําและเสนอราง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
            การวิจัยและเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสรางหนวยงานกํากับดูแลสถาบันการเงิน และความ
รวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแลสถาบันการเงินการรวมโครงการประเมินภาคการเงิน 

(FSAP) โดย IMF และ World Bank 
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นางวจีทิพย   พงษเพ็ชร 
ผูบริหารสวนกลยทุธฝายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
สหกรณ เปนสวนที่มีบทบาทสําคัญกับภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย  สหกรณเปนสวนหนึง่

ของระบบการเงินไทย  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในสวนที่จะเปนสถาบันการเงิน 36 % ที่ธนาคารแหงประเทศไทยดูแลอยู มีธนาคารพาณิชย 

ธนาคารตางประเทศ สถาบันการเงินตาง ๆ  และมี 4 % ที่เปนสหกรณ หากเราดูเราอาจมองวา 4 % 

อาจไมใชสัดสวนที่ใหญ ถาเรามองลึกลงไปดูเราจะเห็นไดวาจํานวนสหกรณไดขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ 

จนกระทั่งถึง 7,000 แหง แลวในปจจุบันสมาชิกมีจํานวนเพิ่มข้ึนมาก จากป 2547 มีอยู 8.6 ลานคน  

สมาชิกตอนนี้ข้ึนไปจนถึง 9.9 ลานคน  เพราะฉะนั้นจํานวนสมาชกิจึงมีนัยสําคัญเกี่ยวกับระบบการเงิน

มากทีเดียว ถาดูในชวงที่ผานมาผลตอบแทนของระบบสหกรณก็อยูในผลดีมาโดยตลอด  ในสวนของ

บทบาทสหกรณเอง ธนาคารแหงประเทศไทยมองวาสหกรณ มีบทบาทหลัก ๆ 2 สวน สวนแรก ก็คือ  

เปนทางเลือกของการใชบริการทางการเงิน    
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4

3.803.653.573.593.89ROA** (%)

1,005,032893,283791,513721,886646,990สินทรัพยทั้งสิ้น (ลานบาท)*

ทัว่ไป

ฐานะการเงิน

694,245627,853601,689558,685518,021ธุรกิจใหเงินกูยืม (สินเช่ือ)

298,099258,593195,252179,301160,471ธุรกิจรับฝากเงิน

ปริมาณธุรกิจ (ลานบาท)

9.47

6,761

2550

9.918.938.908.64จํานวนสมาชิก (ลานคน)

6,2795,7445,9265,843จํานวนสหกรณ (แหง)

2551254925482547รายการ

หมายเหตุ * สิ้นทรัพยป 2552 ของสหกรณมีสัดสวนประมาณ 1 ใน 3 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับเงินฝาก (ธกส. ธอส. ธ.ออมสิน และ ธ.อิสลาม)

** ROA ของระบบสถาบันการเงินเฉลี่ยระหวางป 2523-2551 ซึ่งไมรวมชวงวกิฤต ป 2540-2542 เทากับ 0.85%
ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ

ปดชองวางบริการทางการเงิน 
(gap)

ความสําคัญของสหกรณในปจจุบัน 

 
 

คําวา “เปนทางเลือก” หมายความวา แมเราจะใชบริการธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน   

ตาง ๆ สหกรณก็เปนอีก  ทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถใชบริการทางเงินทั้งการฝากเงิน การกูเงิน  

สหกรณจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่สําคัญทีเดียวสําหรับประชาชน ทั่ว ๆไป  อีกเรื่องหนึ่ง คือ การเขาถึงการ

บริการทางการเงิน ตัวนี้เปนเรื่องที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหความสําคัญมาโดยตลอด เราไดทํางานกบั

หนวยงานราชการหลาย ๆ หนวยงาน  โดยเฉพาะ ธกส. เปนหนวยงานหลัก ๆ ของเรื่องนี้คนที่ไม

สามารถเขาถึงการบริการทางการเงินในขณะนี้เขาจะใชอะไร “สหกรณ”  จึงเปนทางเลือกเดียวของเขา 

เพราะฉะนั้นทางเลือกนี้ จึงเปนทางเลือกที่สหกรณใหกับระบบเศรษฐกิจของไทย ซึ่งตอนนี้ตางประเทศ

ก็ใหความ สําคัญมากขึ้น ตัวนี้จึงกลายเปนเรื่องหลักของโลกการเงินแลว เปนเรื่องที่ผูวางนโยบายให

ความสําคัญอยางยิ่ง มีนวัตกรรมมากมายที่ใชในการสงเสริมการบริการการเขาถึงทางการเงินในจุดนี้ 

เพราะฉะนั้น ไมวาจะเปนสวนที่เปนทางเลือกหรือการสงเสริมการบริการทางการเงินก็ตาม เรามองวา

บทบาทของสหกรณ คือ สนับสนุนใหสมาชิกของสหกรณมีความเปนอยูที่ดีข้ึนไมวาเงินที่เขามาจะเปน

แหลงเงินทุนของการประกอบอาชีพ หรือการสรางปจจัย 4  เพราะฉะนั้นนี่คือส่ิงที่เราเห็นในเชิง

ความสําคัญของสหกรณ  หากกลาวถึงเรื่องของทางเลือกทางการเงินของสหกรณ เห็นไดวามีสหกรณ

ขนาดใหญ ๆ อยูมาก นับไดวาเปนสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญและมีบทบาทที่สําคัญ  
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             เร่ืองความมั่นคง

ของสหกรณก็เปนปจจัย

หลักของผู วางนโยบาย  

สวนในแงของการสงเสริม

การบริการทางการเงิน   

จะเห็นไดวาแนวโนมของ

สหก รณ ที่ สู ง ขึ้ น อ ย า ง

ตอเนื่อง   ซึ่ ง เราก็ ไดขอ

ขอมูลมาจากกรมตรวจ

บัญชีสหกรณเชนกัน จะ

เ ห็ น ว า ต อ น นี้ มี ก า ร

ขยายตัวเพิ่มข้ึนมากแลว แมวาหลาย ๆ ตัวจะเปนสหกรณขนาดเล็กที่เร่ิมกอต้ังมาไมนานหรืออะไรก็

ตาม  ตัวนี้จะเปนแหลงเงินทุนสําคัญ เปนแหลงการใหบริการสําคัญแกภาคประชาชน นอกจากนี้  

แนวคิดของสหกรณยังเปนตนแบบของการสงเสริมการออมและการตั้งกลุมการเงิน  ตาง ๆ ดวย  ใน

สวนของธนาคารแหงประเทศไทยที่ทําการศึกษาวาจริง ๆ แลว  คนที่เขาไมถึงสถาบันทางการเงินใน

ระบบ    

 

 
8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

Formal Sector (83.65%) Semi-formal sector (3.44%)

No Usage
(9.61%) 

Informal Sector 
(3.30%) 

ในป 2549 จาก 11,000 ครัวเรือน พบวา
9.61% ไมไดใชบริการทางการเงินใดๆ ซึ่งสวนใหญเปนผูท่ีมรีายไดนอยหรืออยูในตางจังหวัด

83.65% ใชบริการทางการเงินจากสถาบันการเงิน

80% มเีงินฝากกับธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ แตมเีพียง 31% ท่ีไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
โดยมปีจจัยที่ไมไดใชบริการสินเชื่อ เชน 

แหลงขอมูล : การสํารวจการออมและการเขาถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน  2549 (ธปท.)

- บริการสินเช่ือไมสอดคลองกบัความตองการ   - เช่ือวาตนเองไมมีคณุสมบตัิพอ 
- เปนกลุมผูมีรายไดต่ําและอยูในชนบท              - ไมมีหลักประกนัในการขอสินเช่ือ
- ไมมีความจําเปนในการใชสินเช่ือ

สหกรณเปนทางเลือกของการใชบริการทางการเงิน และเปนชองทางการสงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงิน

บทบาทของสหกรณ

 

7

• แนวโนมจํานวนสหกรณ (Active) เพิม่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง

ท่ีมา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ

• สหกรณเปนตนแบบของการสงเสริมการออม และการรวมตัวจัดตั้งกลุม
การเงิน เชน กลุมออมทรัพย

บทบาทของสหกรณ 

ก.พ. 53 จํานวนสาขาของธนาคารพาณิชยทั้งระบบเทากับ 5,802 สาขา
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ขอมูลในป 2549  ที่ทําสํารวจกับสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา  มีผูที่ใชบริการทางการเงินกับ

ธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยูประมาณ 83.7% บางสวนใชเฉพาะกึ่งทางการ 

ประมาณ 3%  ซึ่งกลุมนี้ไมไดใชธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  กลุมที่ไมเปนทางการ  

ก็มีการออมกันเอง โดยอาจยึดหลักการออมแบบสหกรณ  หรือ เปนกลุมสัจจะ ประมาณ 3%  และมี

บางสวนไมไดใชบริการทางการเงินใด ๆ เลย  เพราะฉะนั้นกลุมนี้นาจะเปนกลุมที่เรานาจะใหความ

สนใจกัน เพราะวากลุมไหนที่เราจะสามารถขยายชองทางการใหบริการออกไปได  นอกจากนี้เรายังมี

การถามในแงที่วาคนที่ไมไดใชบริการใด ๆ เลย แลวอยากจะใชมีหรือไม  เขาจะบอกเราวาไมอยากใช 

อยากเก็บเงินไวกับบาน  มีบางสวนที่คิดอยากจะฝากเงิน   แตวายังฝากไมได โดยใหเหตุผลวาฐานะ

ทางการเงินไมดี ขอมูลไมเพียงพอ ขาดความรูความเขาใจทางดานการเงิน โดยเหตุผลเหลานี้เปนตัว

หนึ่งที่ทําใหเขาไมสามารถไดสินเชื่อจากสถาบันทางการเงิน 

เพราะฉะนั้นสหกรณอาจจะสามารถสงเสริมใหมีสมาชิกจากกลุมคนเหลานี้ได  ในสวนของ

บทบาทและความสําคัญของสหกรณตามที่เรียนไปแลว หากเราจะมาดูในเรื่องวิธีการที่สหกรณจะใช

ประเมินมูลคาเพิ่มตนเองจะดูอยางไร    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

ในสวนนี้ประเด็นที่นาสนใจก็คือ SEVA  ตัวมิติเชิงสังคม กับ  ตัวของมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกจิตัว 

“S”  เปนตัวที่ธนาคารแหงประเทศไทยสนใจคอนขางมาก เพราะบทบาทมิติเชิงสังคมสหกรณสามารถ 

สงเสริมไดมากทีเดียว  สวนตัว  EVA หากสหกรณดูก็จะเปนประโยชนกับสหกรณที่วา สภาพแวดลอม

จะเปลี่ยนแปลงไป 
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          ในโลกของการเงิน ตัว   

EVA ที่สหกรณใชในการ

ประเมิน ซึ่งจะมาดูสวนของ

สหกรณวามีความเขมแข็ง มี

จุดที่  ควรปรับปรุงอยางไร 

และตองมองไปใน ส่ิงทาทาย

ที่ แ ว ด ล อ ม อ ยู ภ า ย น อ ก  

เพราะจะไดเอาจุดแข็ง เอาจุด

ที่ควรปรับปรุงไปเทียบกับ

ความทาทายที่จะเกิดขึ้น และ

เ ราพร อมจะ รับมื อกับมัน  

หรือเปลาซึ่งจะไดใชในการวางกลยุทธของสหกรณ  ในสวนที่เราศึกษาขอมูลสหกรณจากพัฒนาการ                         

ก็มี 
 

แผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2  อันนี้เปนการประเมินตัวชี้วัด  ก็คือ ประเมินจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรค เปนภาพรวม พอเรามาดูแลว ก็มีความประทับใจวาครอบคลุม แตในสวน

ของโอกาสและอุปสรรค อาจจะดูเพิ่มเติมอีกนิดในเรื่องของโลกการเงิน วาเปลี่ยนแปลงอยางไร         

ในระบบธนาคารพาณิชย เพราะการเปลี่ยนแปลงในระบบธนาคารพาณิชยก็จะมามีผลตอเพื่อนบานที่

อยูในระบบเดียวกันดวย  ส่ิงที่เกิดขึ้นในระบบธนาคารพาณิชยที่มีผลและสหกรณสามารถนําประโยชน

ไปใช ไดบางไมมากก็นอย ก็จะจับมาเฉพาะบางประเด็นที่ทําใหโลกการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไป  ก็คือ

ในสวนที่เรารางแผนพัฒนาสถาบันการเงินในระยะที่ 1 ในป 2547 - 2551 มีประเด็นที่เราคิดวาเปน

เปาหมายสําคัญอยู 3 เร่ือง ก็คือ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงินสงเสริมการใหบริการ

อยางทั่วถึงและการเขาถึงการคุมครองผูบริโภค  

ในสวนของประสิทธิภาพในเรื่องของสถาบันการเงินมาตรการที่เราทําในชวงนั้น ก็คือวามี

กฎเกณฑบางเรื่องที่ไมสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันของธนาคารพาณิชยแลว ก็คือวาการกําหนด 

ใหธนาคารพาณิชยตองกระจายตัวไปที่เขตอําเภอรอบนอกหรือวาจะตองมีการจัดสรรวาจะตองมีการ

ปลอยสินเชื่อภูมิภาคเทาไหร  ซึ่งในชวงหลังๆ  ผลในทางปฏิบัติไมเต็มที่สักทีเดียว เพราะฉะนั้นไดมีการ

ยกเลิกมาตรการนี้ไป มาตรการลักษณะนี้มีผลตอสหกรณอยางไร ในแงของสมาชิกสหกรณอาจจะ

ตองการบริการของสหกรณมากยิ่งขึ้น  เพราะฉะนั้นในสวนนี้อาจจะทําใหมีการเกิดขึ้นของสหกรณมาก

ยิ่งขึ้น  ทางสหกรณเองมีการประเมิน SWOT Analysis ในสวนของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
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ระยะที่ 2 ก็มีการประเมิน SWOT Analysis ในลักษณะเดียวกันก็มีการประเมิน Stress Witness ของ

ระบบสถาบันการเงิน   ในปจจุบันของเรา ตัวประเมินสภาพแวดลอมทาทายในแงโอกาส  เรามีความ

ทาทายของเศรษฐกิจโลกเขามา  กระแสเงินทุน มีการแขงขันลงทุนตาง ๆ  เพิ่มมากขึ้น  เพราะฉะนั้น

เร่ืองนี้ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะกับระบบสถาบันการเงิน  แตเกิดขึ้นกับระบบการเงินทั้งระบบ  ซึ่งสหกรณก็

อยูในระบบการเงินนั้นดวย  ในสวนของธนาคารพาณิชยที่เปลี่ยนแปลงไป  ก็คือนโยบายเกี่ยวกับเร่ือง

การบริหารความเสี่ยง  ความเพียงพอของเงินกองทุน  และก็สภาพคลอง  ซึ่งก็จะเปนตัวชี้วัดตางๆที่ใช

อยูเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ในตัวพวกนี้เปนสิ่งที่ธรรมชาติใหความสําคัญมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง

สภาพคลอง  นโยบายการกํากับดูแล  ระบบสถาบันการเงินของนานาชาติอาจจะใหความสําคัญในเรื่อง

ของสภาพคลองนอยกวาในปจจุบันที่เนนสภาพคลองมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นในสหกรณเอง ก็

อาจจะมีสหกรณที่มีขนาดใหญ และสภาพคลองที่จะตองบริหารอยูในความทาทายในปจจุบันนี้ดวยวา

จะเอาเงินไปวางไวที่ไหนอยางไร การมี  Network การมีความเชื่อมตอระหวางกระบวนการสหกรณก็

อาจจะชวยจัดการในความทาทายนี้ได แตวาสิ่งที่ควรจะตองดูก็คือระบบการบริหารความเสี่ยงของแตละ

สหกรณอยูในสภาพที่เปนอยางไร เพราะฉะนั้นระบบฐานขอมูล ระบบการบัญชีตาง ๆ ที่ทางสหกรณกําลัง

เรงรัดพัฒนาอยูเปนเรื่องที่สําคัญ 

        ในส วนของแผนพัฒนา

สหกรณฉบับที่ 2 จะมีผลตอสหกรณ

อยูบาง ซึ่งมี 3 เร่ืองหลัก คือ  

1. การลดตนทุนของระบบสถาบัน 

การเงิน  

2. การสงเสริมการแขงขันและการ

เขาถึงบริการทางการเงิน  

3. โครงสรางพื้นฐานทางการเงิน  

เร่ืองการสงเสริมการแขงขัน

และการเขาถึงบริการทางการเงินใน

สวนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

โดยการที่ผอนคลายใหมีสถาบัน

การเงินเขามามากขึ้น เปนรายใหมๆ

มากขึ้น เพราะฉะนั้นสหกรณเองก็มี

โอกาสที่จะเลือก  ใชมากขึ้น ที่จะใช

บริการกับสถาบันการเงินรายใหม 

ประเภทใหม แตวาในสวนที่เราให
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ความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ  การสงเสริมการแขงขันและการเขาถึงบริการทางการเงิน เราจะมีการเปดใหมี

ผูใหผูบริการรายใหมที่จะเขามาทําธุรกิจ Micro Finance ไดถาเกิดมีคนสนใจที่จะเขามาทํา แลวก็

สามารถนําประโยชน สรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคประชาชน ไดจริง อาจจะเปนไทยหรือตางชาติแลวแต ที่

จะเขามา Apply ตอไปในอนาคต และอีกขอคือธนาคารพาณิชยที่ใหบริการอยูในปจจุบันนี้ที่ยังไมไดสนใจ 

หรืออาจจะไมไดเนนเปนธุรกิจหลักในการเขาไปในระบบการเงินฐานราก และอาจจะมีการดูแลเกี่ยวกับ

ขอจํากัดตาง ๆ เร่ืองเกี่ยวกับกฎเกณฑตาง ๆ ที่จะสงเสริมใหเขาไปไดมากขึ้น 

 นอกจากนี้แผนนี้ก็สนับสนุนบทบาทของสถาบันการเงินธุรกิจ ตัวอยางเชน  ธนาคารเพื่อการ 

เกษตรและสหกรณการเกษตรที่จะใหบริการในสวนที่ประชาชนยังไมสามารถเขาถึงได เพราะฉะนั้น 

แบงกชาติก็จะจัดทําฐานขอมูลในสวนของการเขาถึงของประชาชน เพื่อที่จะสนับสนุนในสวนของการ

วางกลยุทธในสวนของธนาคารเฉพาะกิจ  วาวางกลยุทธของสหกรณไดดวย ทีนี้ในสวนหนึ่งที่ทางสหกรณ

อาจจะใชประโยชนได คือ ปจจุบันนี้การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสมาชิกของสหกรณเอง เพราะฉะนั้น
มูลคาเพิ่มที่สหกรณจะสามารถใหกับสมาชิกได คือจะทําอยางไรใหเงินของสมาชิกสามารถใช
ประโยชนไดสูงสุดอยางเต็มที่ หรือวาสะดวกขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เร่ิมมีแลวในปจจุบันนี้ คือมี

การขอใหสหกรณทําหนาที ่เปนเอเยนตใหธนาคารพาณิชยเพราะฉะนั ้นนอกจากฝากเงินกับ

สหกรณแลว  บางธนาคารพาณิชยก็จะมีการประสานกับสหกรณ ที่วาใหสหกรณสามารถรับฝากเงิน

ในบัญชีกับธนาคารพาณิชย   ที่เปดไวแลว หรือวาถอนเงินได มีการใหความสะดวกในเรื่องการโอนเงิน

อะไรตางๆ เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเปน Service เปนบริการบางเรื่องที่สหกรณจะคํานึงถึง การที่จะ

ขยายบทบาทของตัวเองออกไป เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ ก็เปนเรื่องที่ทางธนาคารพาณิชยเองก็สนใจ

ที่จะขยายชองทาง สหกรณเองก็อาจจะสนใจที่จะเพิ่มมูลคาใหกับ สมาชิกดวย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็

นาจะเก็บไวเปนขอมูล 

 ในเรื่องสุดทายที่ทางแบงกชาติใหความสําคัญ คือเร่ือง โครงสรางพื้นฐานทางการเงิน  เร่ืองที่เรา

ใหความสําคัญมากก็คือเร่ืองการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่สําคัญก็คือ  ทางดาน

เครดิต ดานตลาด สภาพคลอง และการชําระเงิน ในสวนของเครดิตสิ่งที่สําคัญที่สนใจคือในสวนของ

ระบบขอมูล เพราะฉะนั้นในสวนขอมูลของสมาชิกที่จะทําใหสหกรณ สามารถประเมินไดวาสมาชิกมี

ความเสี่ยงดานเครดิตมากนอยขนาดไหน สมาชิกไปใชสินเชื่อในที่ไหนบาง ก็เปนสิ่งที่นาจะคํานึงถึงดูวามี

ประเด็นที่จะปรับปรุงไดหรือไมอยางไร ในสวนของธนาคารพาณิชยเองก็มี เครดิตยูโร ที่จะสามารถ

เอาขอมูลมาดูแลแตในสวนของสหกรณเอง ก็อาจจะมีระบบเหมือนกันที่จะดูแลได และเรื่องที่ให

ความสําคัญอีกเรื่องคือ เทคโนโลยี วาสามารถเอาเทคโนโลยี  ใชประโยชนในการบริการไดสูงสุด 

ขณะเดียวกันเรื ่องความปลอดภัยก็เปนสิ่งที่จําเปน เปนสิ่งที ่สหกรณหรือวาธนาคารพาณิชยเอง 

จะตองวางระบบความปลอดภัยใหกับลูกคาใหเต็มที่ เพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดที่กลาวมาขางตน ก็เปน

เรื่องที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินไทยซึ่งบางก็เปนประเด็นที่สหกรณอาจจะใหความ 
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สําคัญอยูเหมือนกัน อีกสวนหนึ่งสหกรณอาจจะคิดวานี้อาจจะเปนสภาวะแวดลอมที่อาจจะ
เปลี่ยนแปลงไป ก็จะไปใชประโยชนในการวางกลยุทธ การวางรูปแบบการทําธุรกิจ หรือจะ
ขยายธุรกิจตอไปไดในอนาคต 
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รศ.เกศินี   วิฑูรชาติ 
คณบดีคณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 
 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมีสวนรวมในการทํางานรวมกับ

ทานอธิบดีเมื่อป 48 ในเรื่องความรูทางดานการบัญชี การวิเคราะหงบการเงิน การสอบบัญชี ซึ่งก็จะ

เปนหัวใจพื้นฐานที่สําคัญ ในการที่เราจะรูวาสุขภาพของธุรกิจของเรานั้นดีหรือไมดี มีจุดออนอยูที่

ไหน เชนตนทุนในเรื่องของคาขนสงมากไปหรือไม หรือตนทุนในเรื่องของแรงงานสูงไปหรือไม เรา

นาจะมีการบริหารจัดการอยางไร ในเรื่องเหลานี้จึงจะทําใหเรามีตนทุนการผลิตที่ตํ่าและสามารถที่จะสู

กับคูแขงขันได สรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจ ฉะนั้นสหกรณก็เชนเดียวกัน ความรูทางดานบัญชี จะ

เปนความรูพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําใหเรารูสุขภาพของตัวเอง และพรอมที่จะกาวเดินตอไปไดอยาง

ยั่งยืนและมั่นคง ถามองเขาไปในเว็บไซดของทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ พบวาทางกรมฯไดมีการ

พัฒนาในเรื่องของตัว EVA มาอยางตอเนื่อง  

เมื่อปที่แลวมาถึงปนี้ก็ไดมีการพลักดันในเรื่องของตัว “S” เขามาหรือ Social หรือที่เรียกวา 

SEVA (Social & Economic Value Added) ซึ่งก็เปนเรื่องที่เปนแนวโนมของโลกในปจจุบัน ที่เราไมได

มองการเพิ่มมูลคานั้นเฉพาะทางดานการเงิน แตเปนเรื่องที่เราจะตองมองในเรื่องของสังคม ความ

รับผิดชอบในเรื่องของสิ่งแวดลอมรวมกัน ซึ่งในเรื่องของความรับผิดชอบตอสังคม เร่ืองของสิ่งแวดลอม

ก็สอดคลองกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่เราพยายามที่จะดูแลผูคนในสังคม 

ผูดอยโอกาสทั้งหลาย ฉะนั้นระบบการรับเขา  ของมหาวิทยาลัยนั้น ก็จะดูแลคนที่อยูในชนบท เรียกวา

เปนเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งทีเดียว หรือเร่ืองของคนพิการ  เปนตน ก็ตองเปนเรื่องที่เราตองใหโอกาส   

เรามาดูความหมายวาการสรางมูลคาเพิ่มนั้น เราคงจะตองมองประเด็นที่จะพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน  

ฉะนั้นเพื่อความเขาใจความหมายตรงนี้ ที่ตรงกันวามูลคาเพิ่มที่ยั่งยืนนั้นมีความหมายอยางไร 

ก็หมายถึงประโยชนที่มันงอกเงยขึ้น เกินกวาตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น ฉะนั้นถาหากประโยชนอะไรทีม่นังอก

เงยสูงกวาตนทุนทั้งหมด ก็แสดงถึงมูลคาเพิ่มที่เราทําได ซึ่งตนทุนตรงนี้รวมถึงทุกอยาง ตนทุนแฝงหรือ

คาเสียโอกาส อยางเชนเงินเดือนของเราที่เราทําไป ในบางครั้งไมไดคิดเปนตนทุน อันนี้ก็แฝงอยูก็ตองคิด

ออกมา ในเรื่องของประโยชนและตนทุนนั้น จะตองตีออกมาเปนมูลคาได ไมวาจะเปนตัวเงินหรือไมเปน

ตัวเงินก็ตาม ประโยชนที่ไดรับ ที่ไดงอกเงยนั้น ควรจะมีพื้นฐานจากความมั่นคง หรือ หมายความวา

จากความเขมแข็งภายในของเรา หรืออาจจะใชเครือขายที่เรามีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ฉะนั้นตรงนี้

อยากจะยกตัวอยางวาเราอาจจะไมไดมองในเรื่องของความเขมแข็งเฉพาะภายในสหกรณของเราอยาง

เดียว แตเราอาจจะมองในแงของตัวเครือขาย หรือความเขมแข็งในประเทศของเรา อยางประเทศไทย

เราตองถือวาทรัพยากรที่เรามีอยูในเรื่องของการเกษตร เร่ืองที่เรามีศักยภาพสูงมาก การทํามาคาขายที่

ออกไปสูตางประเทศ เราก็เปนความเขมแข็ง เราก็สามารถที่จะทําสิ่งเหลานี้มาพัฒนาที่จะทําใหเกิด
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มูลคาเพิ่มได อยางเชนมีการแขงขันในเรื่องของแผนธุรกิจ ปรากฏวานักศึกษาของธรรมศาสตรไดที่ 1 

ของเอเชีย มาจากพื้นฐานในการคิดวา เราเอาโคนม แตไปพัฒนาโคนมนั้นสามารถที่จะทนความรอน 

แลวก็ใหนมไดเปนสองเทาของน้ํานมที่มีอยูในปจจุบัน ดวยการผสมยีน และใชเทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งเปน

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน นักศึกษาธรรมศาสตรก็เอาผลการศึกษาวิจัยนี้ ที่เกิดจากความ

เขมแข็ง เกิดจากความคิดของนักวิจัยไทย เอามาเขียนเปนแผนธุรกิจ แลวก็เอามาลองทําดู ปรากฏวาใน

ระยะของการ Experiment ใชไดผล มีลูกคาที่รองรับ มีตลาดที่รองรับที่ชัดเจน เอามาเขียนเปนแผนธุรกิจ 

ก็มีความชัดเจนที่จะสงออกไปตางประเทศ หรือเมื่อ 2 ปที่แลว นักศึกษาก็เอาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

แมโจ เกี่ยวกับเร่ืองของการผลิตกลวยไม ซึ่งจากการผลิตกลวยไมดวยเทคโนโลยีสมัยใหมนั้นตาม

ผลงานวิจัย สามารถผลิตกลวยไม กลาพันธุไม ไดเร็วขึ้นเปน 10 เทา ของระยะเวลาเดิม ก็ทําใหตนการผลิต

ตํ่า และผลิตไดรวดเร็วขึ้น จากที่ไดคุยกับนักศึกษาตอนนี้เอามาทําจริง ปรากฏวาขายดีมาก ทําไมทัน 

อยางนี้เปนตน ก็เอาจุดแข็ง ศักยภาพที่เรามีอยูมาสรางมูลคาเพิ่ม นักศึกษาก็มีผลกําไรที่ดีมาก แตก็

ถามวาเมื่อดําเนินการไปแลวมีปญหาอะไร นักศึกษาบอกวาขายไมมีปญหา ไดรับการสั่งมาก แตปญหา

ขณะนี้คือเร่ือง ลูกหนี้ ก็เลยทําใหการเงินสดุดอยูบาง เพราะฉะนั้นก็เปนเรื่องของการบริหารจัดการ ตองดู

ใหครบวงจร ขายอยางเดียวก็ไมได ตองดูแลในเรื่องของการบริหารลูกหนี้ เทอมการชําระเงิน การติดตาม 

การบริหารลูกหนี้เปนเรื่องที่สําคัญ มิฉะนั้น Cash Flow หรือกระแสเงินสดเรา ก็จะหยุดชะงักได แลวก็

นําไปสูปญหาที่รายแรงของธุรกิจไดอยางนี้เปนตน เรามีศักยภาพที่จะทําสรางมูลคาเพิ่มไดมากมาย

ทีเดียว ฉะนั้นการสรางมูลคาเพิ่มนั้นก็ทําไดหลากหลายมิติ หลายหลายวิธีการ 

มาดูตัวอยางงาย  ๆ  อยางเชน ไขไกสด เมือ่ 3 – 4  ป 

ที่แลวไปที่ญ่ีปุน เคาขายถาเปนไขสดฟองละ 20 เยน  

แตปรากฏวาเอาไปตมในน้ําแรกํามะถันออกมา

เปนไขสีดํา บอกวากินแลวจะอายุยืน ปรากฏวา

ขายได  ถึงเกือบ 90 เยน ตอฟอง คือ   6 ฟองขาย

ไดถึง 500 เยน  มูลคาเพิ่มไดมากกวา 4 เทา อีก

ตัวอยางคือ กลวยหอม ถาหากวาเปนกลวยหอมฝงซายมือ

ที่ เราขาย ๆ  กันอยูตามทองตลาดหอหนังสือพิมพบาง 

วางขายอยางไมสวยงามนัก  แตถาเรามองฝง

ขวามือนี้ ทํากลวยคัดใหมันได Size ที่มันใกลเคียง

กัน ลูกที่มันไดมาตรฐานแลวติดยี่หอ ก็เปน ยี่หอโด 

ก็ปรากฏวาขายไดดีกวาที่เราขายกลวยหอมบานเรา  

หวีละนาจะ 20 บาท นี่ขายลูกหนึ่ งเปนเหรียญ         

อีกอันหนึ่งที่ 
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จะยกตัวอยางในเรื่องของการสรางมูลคาเพิ่มจาก                         

ผลิตภัณฑ อยางเชน กีวี ทางดานฝงซายมือ จริงๆ

แลวกีวี มาจากจีน ลูกดําไมนามอง คนก็ไมรูจัก

แลวที่เมืองจีนเยอะมากและราคาถูกแตพอประเทศ

ทางดานออสเตรเลีย นิวซีแลนด เอามาบวกความคิด

ในเรื ่องของสัตว ที่ชื ่อ กีวี แลวมาใชเปน กีวีฟรุต 

แพ็คเกจใหดีทําผิวพันธุใหนามองใหเปนสีน้ําตาลทอง

กลายเปนขายไดราคาที่สูงมาก ๆ คนไทยก็ชอบ

รับประทาน ถามามองในแงของการสรางมูลคาเพิ่ม ในเรื่องของทางตะวันตกบาง ก็จะใหความสําคัญ

ในเรื่องของการออกแบบ หรือ Design  หรือการสรางความแตกตางในเรื่องของ Material  วัตถุดิบที่

ใช อยางหลุยสวิคตอง กระเปาใบละหลายหมื่น ขายดีชนิดที่วาคนตองเขาคิวเรานึกวาเคาลดราคา

ปรากฏวาไมลดสักบาทเดียว แตคนตองเขาคิวซื้อแบบนี้เปนตนมา ดูดูไบบาง มาดูทางฝงซายมือ จะเห็นวา

เปนทะเลทราย พอ Design เมืองออกมาเปนเมืองดูไบ ค.ศ.2005 ทานจะเห็นวานาอยู นาเขาไปลงทุน 

แตป ค.ศ.2010 ยังไมทราบจะเปนอยางไร เรามาดูวาถาเราสรางมูลคาเพิ่มนั้นเราจะคิดการสราง

มูลคาเพิ่มไดอยางไร ถามองในแงของบัญชี ก็จะมีสมการทางบัญชีที่เรียกวา สินทรัพย เทากับ หนี้สิน

บวก ทุน ฉะนั้นตรงนี้ถาเราอยากจะรูวาทุนเราเทาไหร ทุนหรือมูลคาตามบัญชีเทาไหร เราก็ยายสมการทนุ

ไปทางดานซายมือ สินทรัพยไปทางดานขวามือ ก็เปน สินทรัพยลบดวยหนี้สิน ออกมาเปนคาของทุน

ตอมามูลคาตามบัญชีมูลคาที่แทจริงตามบัญชีที่เราซื้อมาเทาไหร มีตนทุนเทาไหร แตมูลคาตามตลาด

เปนอยางไร มูลคาทางตลาดคือจํานวนหุนที่ซื้อขายในตลาด แลวคูณดวยราคาตลาด เชนเรามีหุนรอย

หุน ขายในราคาตลาดหุนละ 10 บาท มูลคาตามตลาดก็เปน 1,000 บาท แตถาหากมูลคาตามบัญชีมีแค 

500 ตรงนี้คือมูลคาเพิ่ม เพราะฉะนั้นมูลคาที่เพิ่มข้ึน คือผลตางระหวางมูลคาตามตลาด ลบดวย มูลคา

ตามบัญชี ถาเราทําธุรกิจไดดีสรางมูลคาเพิ่มไดดี มูลคาตามตลาดก็จะสูงกวามูลคาตามบัญชีมาก ซึ่งเรา

ก็อยากใหเปนเชนนั้น ฉะนั้นเราก็อยากใหมูลคาของสหกรณนั้นสูงมากๆ ตรงนี้จะทําอยางไร 

  ฉะนัน้แนวคิดในการสรางมลูคาเพิ่ม จากเดิมลดตนทนุ เพิ่มประสทิธิภาพ ใชวตัถุดิบให
นอยลง หานวัตกรรมใหม ๆ สรางความแตกตาง สิง่เหลานี้คือสิง่ที่เราสามารถสรางมลูคาเพิ่มได
อันนี้เปนแนวคิดเดิม แตถาแนวคิดใหมเราสามารถที่จะสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกจิและเรา
เพิ่มสังคมหรอืที่เรียกวา Social ไดอยางยั่งยืน และก็ดีกับทกุๆฝายทั่วโลก ก็จะเสนอเปน    
3C  Approach For Social And Economic Value Added  
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3C มีอะไรบาง 
C แรกคือ CSR (Corporate Social Responsibility) หรือความรับผิดชอบตอสังคมแตเปน

ความรับผิดชอบตอสังคมในแงของบูรณาการบูรณาการหมายความวาทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน 

ต้ังแตตนจนจบ ในทุกๆขั้นตอน จะมีการดูแลในเรื่องของความรับผิดชอบ 

C ที่สองคือ COD (Corporations of Design) หรือองคกรมี Design อันนี้เปน Concept ของคณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี ธรรมศาสตร ที่คิดขึ้นเอง เปน Model ที่เราถือวาการจะทําธุรกิจไมวาจะ

สหกรณหรือวิสาหกิจชุมชน 

C สุดทายคือ CG คือในเรื่องของความโปรงใส การบริหารความเสีย่งหรอืในเรือ่งของธรรมาภบิาล 
(Corporate Governances)  

รายละเอียด CSR ที่เรามองในแงของในทุกๆตลอด   

กระบวนการ หรือที่เรียกวา Value Chain หรือหวง     

คุณคาตั้งแตตนทางถึงปลายทางเราจะตองเติม

ความรับผิดชอบตอสังคมลงไปในทุกขั้นตอนนั้น ซึ่ง 

CSR  หลักความเชื่อพื้นฐานตองมีในหัวใจ ก็คือ

ทําดีไดดีมีอยูในหัวใจจาก  inside out 

หมายความวามันตองมีอยูใน Spirit  หรือจิต

วิญญาณจิตใจของเราที่จะมุงทําความดีทําสิ่งที่ดี

ที่สุดไมเอารัดเอาเปรียบใคร มีความซื่อสัตยอยู

เสมอ ดูแลผูคนใหทั่วถึงธุรกิจจะยั่งยืน ถางอกเงย

อยางงดงามเปนอยางไร คําวางดงามตอสังคม คือ 

เราไมทําลายสังคมสิ่งแวดลอมเพียงเพื่อผละ

ประโยชนส้ัน ๆ ของเราเราไมดู Short Term หรือ

ระยะสั้นแนนอน กําไรมีมากเพราะเราไมตองลงทุน 

ในเรื่องของการกลั่นกรองน้ําเสียเราไมตองลงทุนใน

เร่ืองการสรางคนใหมีความรู การพัฒนาอยาง

ตอเนื่องตองใชการลงทุน และมีใจใหกับส่ิงเหลานั้น เราตองสรางคน เราตองดูแลสิ่งแวดลอม  

                                                                     

 

                                                                                            

www.tbs.tu.ac.thThammasat Business School

Source: Porter & Kramer (2006), “Strategy & Society,” Harvard Business Review, December.

green procurement

choice of raw material

pricing to suppliers

child labor

work condition
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เราตองดูและการปลอยน้ําเสียออกไป และเราตอง

ดูแลสังคมและชุมชนโดยรอบ คํานึงถึง Stack 

Holder ทั้งหลายใครบางที่มีสวนไดเสีย และเรา

ตองใหความใสใจ ไมใชดูแตเฉพาะคนที่มีผล 

ประโยชนโดยตรงอยางเดียวคือผูถือหุน เพราะ 

ฉะนั้นเราจะไมคิดในแงวาทํากําไรอะไรก็ไดแลว

คืน กําไรใหกับสังคม CSR ไมใชเปนเรื ่องของ

ทางขนาน ไมใชเปนเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่ง แตเปน

เ รื ่องที ่เ ราต องทําท ุกกระบวนการ  ทั ้ง เ รื ่อง

สิ่งแวดลอมใหกับสังคม ทุกกระบวนการของ

การทําธุรกิจ ฉะนั ้นเพื ่อใหเกิดความเขาใจที่

ชัดเจน การทํา CSR หรือ   การรับผิดชอบตอ

ส ัง คมนั ้น ต อ งทํ า ตั ้ง แต ต นทา งจนกระทั่ ง

ปลายทางตั้งแต Inbound Logistic จนกระทั่งถึง

การใหบริการหลังการขาย มาดูกระบวนการแรก

คือ เร่ืองของการขนสงที่ขนสงเขา ควรตองดูทั้งใน

เร่ืองของการจัดซื้อวัตถุดิบที่ไมเปนพิษเปนภัยตอ

ส่ิงแวดลอม การใหราคาสินคากับคนที่ขายสินคา

ใหกับเราอยางยุติธรรม ไมใชแรงงานเด็กที่ ผิด

กฎหมาย ในเรื่องของ Marketing ที่ไมเกินความจริง 

การ Promotion ความใสใจในเร่ืองขอบ Social 

ตางๆ อยางเชน ขายสินคาเราจะบอกวาถาขาย

สินคาแลว   1% ของรายไดจะใหกับมูลนิธิการ

กุศลตางๆ ใหกับสภากาชาดไทย เปนตน ก็เปน 

Marketing อีกรูปแบบหนึ่ง เร่ืองของ After Sales 

เชน NOKIA มองวาแบตเตอรี่ที่ผลิตไดนั้นเปนเรื่อง

ที่ไมดีตอส่ิงแวดลอม จากสถานที่ที่ทิ้ง แบตเตอรี่

เกา แลวเอาแบตเตอรี่เหลานั้นมารีไซเคิลกอนที่

จะใชใหมก็ดีตอส่ิงแวดลอม  

 

 

www.tbs.tu.ac.thThammasat Business School

Source: Porter & Kramer (2006), “Strategy & Society,” Harvard Business Review, December.

choice of design

work condition

recycled / hazardous material

energy usage

waste management

www.tbs.tu.ac.thThammasat Business School

Source: Porter & Kramer (2006), “Strategy & Society,” Harvard Business Review, December.

road safety
transportation mode
efficient flow
handling equipment
on-the-road work hours 

www.tbs.tu.ac.thThammasat Business School

Source: Porter & Kramer (2006), “Strategy & Society,” Harvard Business Review, December.

advertising

sales promotion

distributors service

product information

www.tbs.tu.ac.thThammasat Business School

Sou rce:  Porter & Kramer (200 6) , “Strate gy & So ciety ,” H arva rd Bu siness Rev iew, Decemb er.
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complaint management

failure recovery / recall

product / package disposal
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เร่ือง Corporations of Design นั้นมี 3 องคประกอบ 

เรามองวาการที่เราจะประสบความสําเร็จ เปนที่

ตองการของลูกคาในการที่จะผลิตไดนั้น ก็จะตอง

มีสุนทรียะ หรือ Aesthetics อันที่สองคือบวก

ดวย technology อันที่สาม คือ Process หรือ

กระบวนการ ธุรกิจจะผสมผสาน 3 ส่ิงนี้ ดวยกัน 

เพื่อที่จะทําใหการผลิตออกมานั้น สามารถตอบ

โจทย และความตองการของลูกคาไดอยางลงตัว จากที่วิจัยมาจะพบวา บริษัทที่ใช The Corporations of 

Design ก็จะมีมูลคาทางการตลาดสูงกวาราคาตามบัญชี 

 เร่ืองของ CG หรือ Corporate Governances หรือหลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง ใน

ปจจุบันนี้ เราตองยอมรับวาเราจะบริหารธุรกิจใหมีมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน ก็ตองดูแลในเรื่องของความ

โปรงใส ในเรื่องของ  ความรับผิดชอบ ตองมีความรอบคอบ ระมัดระวัง ตองใหขอมูลแกทุกฝายที่

เกี่ยวของ เราจะบริหารอยางระมัดระวัง เร่ืองความพรอมของขอมูลที่พรอมที่จะตรวจสอบได เราตอง

สรางความมีสวนรวมใหทุกคนรูสึกวา สหกรณเปนของทุกคนไมใชเพียงแคคําพูด แตตองสรางกลไกให

เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ การบริหาร การรับรูขอมูลรวมกัน การบริหารความเสี่ยงเปนเรื่องที่มี

ความสําคัญ ตองดูวาหัวใจของความเสี่ยงนั้นคืออะไร จะจัดการความเสี่ยงนั้นใหเปนศูนยไดหรือไม 

หากมีการระดมสมองมองภาพความเปนจริงเราจะดึงออกวาความเสี่ยงของเราคืออะไร เชน อยูที่ลูกหนี้ 

หรือที่เราตุนสินคามากเกินไป หรืออยูที่เราผลิตสินคามากเกินไป โดยไมมีการวิจัยหรือพัฒนาสิ่งใหม ๆ 

นอกจากนี้เราอาจจะบริหารความเสี่ยงโดยการตั้งคนนอก ที่ไมเกี่ยวกับเราแตอยูในชุมชน มีความรู

ความเขาใจในธุรกิจนั้นๆ เขามาเปนคณะกรรมการบริหาร เขามาดูแล เพื่อที่จะใหความรูเปนมุมมอง

สะทอน หรือเปนที่ปรึกษาที่จะทําใหเรามีความรูความเขาใจมากขึ้น หรือถาเปนบริษัทใหญๆ ก็จะมีการ

สอบทาน เชน มีคณะกรรมการตรวจสอบ   มีคณะกรรมาการดูแลเร่ืองการบริหารความเสี่ยง เปนตน 

โดยภาพรวม ถาเราอยากที่จะใหธุรกิจภาคสหกรณหรือ

ธุรกิจใดๆ ก็ตามมีมูลคาเพิ่มที่ยั่งยืนแลวใสใจในเร่ือง

สังคม ส่ิงแวดลอม ชุมชนตางๆ ดังที่ทิศทางของโลก

เปนไป เราก็ควรจะใช 3C ถาไดมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ใสใจ รูวิธีการที่จะนําสูการบริหารจัดการก็
จะทําใหธุรกิจไทยนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งสหกรณก็
จะเปนรากฐาน มีความเขมแข็งและขยายตัวมาก
ขึ้นนั้นจะพัฒนาไดอยางยั่งยืน 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายลักษณ วจนานวชั 

ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร 

ประวตัิ การศึกษา :-   

- ปริญญาตรี สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
- ปริญญาโท สาขาการจัดการท่ัวไป  University of  Dublin 

 
ประสบการณ  :-  
 

- ผูจัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
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นายลักษณ  วจนานวัช 
ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 
ระบบ Economic Value Management เปนเรื่องที่เราใหความสําคัญที่เราจะพูดถึงเรื่องของ

ประสิทธิภาพในการทํางาน และที่สําคัญก็คือคุณภาพในการใหบริการ ฉะนั้นระบบ EVM ใน ธกส.ที่ทํา

อยูขณะนี้ ก็คือหมายความวาเปนการตอยอดจากระบบการประเมินผลเดิม ซึ่งจะตองมากํากับดวย

แนวทาง 2 – 3 แนวทาง แนวทางแรกก็คือทิศทางการทํางานที่ตรงกันทั้งระบบ เร่ืองนี้ก็จะสะทอนออก

ถึงเรื่องที่เราจะตองตกลงกันกอนวาเราจะตองมีวิสัยทัศนเราจะตองมีภารกิจแลวก็มียุทธศาสตร ซึ่งตรง

นี้ก็เปนกระบวนการที่จะสื่อสารไปในระบบ วาเราทํางาน เรานาจะตองทํางานไปในแนวที่ไดมีการตกลง

กันนี้ วาเรามีวิสัยทัศนที่ตรงกันนะ นี่ก็เปนบทเรียนแรกที่จะตองทํา เสร็จแลวก็จะตองแปลสิ่งเหลานี้

ออกไปเปนแผนธุรกิจ ซึ่งทาง ธกส.ก็ไดมีการกําหนดเปนศูนย EVM ภาค ทั้งหมด 10 ศูนย ซึ่งก็มีใน

ภูมิภาค 9 ศูนย และสํานักงานใหญอีก 1 ศูนย เพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพ 

เร่ืองของการดูแลคุณภาพของการใหบริการ เพื่อใหถูกตองและตรงใจของผูใชบริการ ซึ่งตรงนี้ก็ไดทําให

เราเห็นแลววาเรามีศูนยความรับผิดชอบ EVM ในระดับภาค 9 ศูนยทั่วประเทศ และสํานักงานใหญอีก 

1 ศูนย รวมเปน 10 ศูนย ในศูนย EVM ระดับภาคของ ธกส. ก็จะมีสํานักงาน ธกส.จังหวัด และสาขาซึ่ง

อยูระดับอําเภอเปนตัวขับเคลื่อน เพราะฉะนั้นเมื่อมีการพูดถึงเรื่องเปาหมายโดยรวมของธนาคารที่

จะตองบรรลุในแตละป ผมก็จะถายโอนตัวชี้วัดเหลานั้นพรอมดวยเปาหมายงานลงไปสูศูนย EVM 

ระดับภาค 10 ศูนย แลวก็ลงไปสูสํานักงานระดับจังหวัด แลวก็ลงไปสูสาขาทั่วประเทศ สาขาก็ตองไป

ทําเรื่องของขอตกลงผลงานระหวางผูจัดการสาขากับพนักงาน  
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หรือเจาหนาที่ ธกส.ที่อยูในแตละสาขา ซึ่งก็จะแบงเปนทีม ก็จะเปนเรื่องของการบริหารจัดการใน ธกส.

ที่เปนอยูทุกวันนี้ที่ทุกคนจะตองมีสวนรวมในการที่จะตองผูกพันกับสวนที่ทางธนาคารกําหนดไว 

ผลงานที่ทางธนาคารกําหนดธนาคารก็เปนสถาบันการเงิน ก็มีหนาที่ในการระดมทุนและระบายสินเชื่อ

ออกไปได แลวก็จะไปสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 เร่ืองของ EVM ที่นําเขามาใชในระบบสหกรณ ซ่ึงเปนเรื่องที่ใหความสําคัญมาก เพราะ
สหกรณเปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรอะไรมาก ซ่ึงเปนองคกรที่ทําธุรกิจใหเกิดประโยชน
แกสมาชิก ซ่ึงสมาชิกก็เปนคนสวนใหญ ทําใหเรามีการตระหนักมากขึ้นวาการทําธุรกิจใน
ปจจุบันเราตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน คุณภาพของการบริการที่ให เพื่อ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และเรื่องที่สําคัญที่สุดที่เราไมควรลืมคือความเปนธรรมใน
สังคม และสุดทายเราคงตองเขาไปดูแลในเรื่องสิ่งแวดลอมดวย  

 

 ธกส.ไดเขามามีสวนรวมดวยในการอํานวยสินเชื่อไปสูภาคเกษตรกรรม เราก็อํานวยสินเชื่อไป

ทั้งสิ้น 500,000 ราย ต้ังแตเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม เปนเม็ดเงินที่เราอํานวยอกไปทั้งสิ้นก็ 

25,000 ลานบาทเศษ  ๆ ธกส.ไดเขาไปรวมกับสถาบันทางการเงินของรัฐในภาคอื่นๆ แตใน

ขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะบริหารจัดการความเสี่ยง วาในการอํานวยสินเชื่อออกไป เราจะอํานวย

สินเชื่อใหใคร เรานาจะไดดูลูกคาที่ไดรับการจัดชั้นจากธนาคารวาเปนลูกคาชั้นดีของธนาคาร แลวก็

พยายามเขาไปพูดคุยกับเคาวายังมีแผนงาน 

 

ลงหุน

การทําธรุกจิ

เงินทุน

กําไร

ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจอื่น ๆ
ความรู

เพ่ิมผลผลิต
การแปรรูป

ตลาด

สูง

ผลตอบแทน

สังคมภายนอก

สังคมภายในปนผล

รายไดเพิ่ม

กูยืม

สมาชิก

ดอกเบี้ย

บรหิารตนุทน
การลงทุนเชิงสรางสรรค
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ในดานการทํางานที่จําเปนจะตองใชเงินทุนเพิ่มเติมอีกหรือไม และถาแผนงานนั้นเปนแผนงานที่ดีเราก็

อํานวยสินเชื่อให ซึ่งตรงนี้ก็เปนเรื่องของการจัดการบริหารความเสี่ยงที่จะตองดําเนินการควบคูกันไป  

นี่ก็เปนตัวอยางหนึ่งที่ธนาคารทําเปนปริมาณในเชิงของประสิทธิภาพ ในปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มข้ึน 

25,000 ลาน มายังไมทันจบ ทางรัฐบาลก็มาทําเรื่องของโครงการประกันรายไดของเกษตรกร ซึ่งก็

ปรากฏวาจํานําไมเอาแลว เอาประกันรายได แลวก็เลือกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศเราก็คือขาว

นาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง ก็เรียนวามีเกษตรกรที่เกี่ยวของทั้งหมดในโครงการนี้ 4 ลาน

ราย 4 ลานครอบครัว ที่จะตองสง  เร่ืองเขาระบบใหได อันนี้เปนเรื่องเกิดจากภาครัฐมอบหมายมา 

ธนาคารเขาไปเปนกลไกทางการเงิน ในการจายสวนตางระหวางราคาประกันกับราคาเกณฑอางอิง

ใหกับเกษตรกร เปนเงินของภาครัฐ โดยใชระบบของ ธกส. ซึ่งก็มีเกษตรกรไดรับประโยชนทั้งสิ้น 3 ลาน 

8 แสนราย เปนเม็ดเงินที่จายไปทั้งสิ้นประมาณ 34,000 ลานบาท ลูกคาประมาณ 3 ลานกวารายที่

ไดรับประโยชนจากโครงการนี้ และสิ่งสําคัญก็คือธนาคารไดพูดคุยถึงภาครัฐวา ขอใหทางภาครัฐได

ดูแลคาบริหารจัดการโครงการใหกับทาง ธกส. ดวย ก็หมายความวาธนาคารกําลังใชระบบที่มีอยูแลว

สาขาที่มีอยูแลวพนักงานที่มีอยูแลวบางสวนแลวก็มีการจางลูกจางเขามา เอาไปทํางานใหกับรัฐบาล

แลวก็ได output ออกมา 3 ลาน 8 ครอบครัว ไดรับประโยชน 3 ลาน 8 แสนครอบครัว เรากําลังใช

ทรัพยสินที่เราลงทุนไปหมดแลว ทําใหเกิด output ข้ึนอีกอัน ซึ่งเปน output ที่ใหญมากที่สามารถทําให

นโยบายเหลานี้สามารถขับเคลื่อนไปได สุดทายทาง ธกส ก็ไดรับการชดเชยในเรื่องของตนทุนในการ

ดําเนินงานตามโครงการนี้ นี่ก็เปนสวนหนึ่งที่ดีที่สงเสริมการใชทรัพยสินที่มีอยู ขณะนี้ทาง ธกส.ก็กําลัง

วุนอยูกับการแกปญหาหนี้นอกระบบ บางคนก็บอกวาเสี่ยงมาก พยายามพูดคุยกับพนักงานวาเมื่อป 

2529 ตอนที่เคาเขียนหลักการและเหตุผลที่จะตั้ง ธกส.ข้ึนมา  

หลักการและเหตุผลหนึ่งก็คือ ตองการสรางโอกาสในการเขาถึง ใหกับพี่นองเกษตรกรเขาถึง

แหลงเงินทุน สองก็คือการลดบทบาทของเงินทุนนอกระบบ เพราะฉะนั้นถาภารกิจนี้ยงัไมสําเรจ็ ภารกจิ

ของ ธกส. พยายามชวนพนกังานทั้งหมดใหมองเห็นวามันอาจจะเปนโอกาสก็ได ก็เขาไปรับอาสาทําใน

เร่ืองของการลงทะเบียนผูที่เปนหนี้นอกระบบไมเกิน 200,000 ปรากฏวามีคนมาลงทะเบียนทั้งหมด 

1,180,000 ราย ทั้งสองธนาคาร ทั้งธนาคารออมสินและธนาคาร ธกส. แลวก็แยกกันวาถาเปนพี่นอง

เกษตรกร ธกส.จะดูแล ตอนนี้ก็รับมาประมาณ 600,000 ราย หมุนหนี้อยูประมาณ 6 หมื่นลานบาท

เศษๆ  ตรงนี้เปนโอกาสที่จะทํางานตอไป และผมก็บอกกับทางคณะกรรมการวาในการเขาไปดูแล ทาง

สถาบันการเงินตองดูไมไดหมายความวา 600,000 รายนี้รับเขามาทั้งหมดคงเปนไปไมได แตวา 

600,000 รายนี้เราก็จะเขาไปดู หนึ่งตองผานกระบวนการในการเจรจาหนี้สองตองผานสิ่งที่เราเรียกวา 

พื้นฐานการทําธนาคารนั่นก็คือการวิเคราะหความสามารถในการคืนเงินใหกับธนาคารก็ไมได

หมายความวาทั้ง 600,000 รายจะไดรับการโอนเขามาสูในระบบ แตวาแนนอนในขอมูลพื้นฐานที่

มองเห็นอยู มีเกษตรกรอยูจํานวนประมาณ 200,000 ราย ซึ่งเปนลูกคาของ ธกส. อยูแลว ยังตองไปใช
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เงินทุนนอกระบบ ซึ่งเรายอมไมได เราตองดึงคนเหลานี้เขามาสูในระบบใหได แลวก็ที่เหลือเกษตรกรที่

ยังไมไดเปนลูกคาของธนาคาร ซึ่งเราก็ยังตองทําหนาที่นี้ตอไปในการที่จะเขาไปดู นี่ก็ยกตัวอยางวา

เปนการทํางานที่ตองการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธนาคาร เปนการทํางานใหมีงาน

เพิ่มมากขึ้น ในพื้นฐานของทรัพยสินตางๆ ที่เรามีอยูแลว ก็เรียนวาคงเปนเรื่องเดียวกับที่พวกเราไดมา

พูดคุยกันในวันนี้ ก็คิดวาเปนเรื่องที่จะเปนกําลังใจใหกับทุกๆทาน นอกจากวิธีการเพิ่มปริมาณงานแลว

ก็ยังคงมีวิธีหลายๆ อยางซึ่งเกี่ยวของกับระบบนี้ดวย ก็คือเร่ืองที่เราจะมองดูวาเราจะสามารถลดตนทุน

การผลิตไดทางไหนบาง ลดตนทุนในการใหบริการในทางไหนบาง อันนี้ก็เปนเรื่องที่สําคัญที่พวกเรา

นาจะมาดูกันวาในแตละพื้นที่ในแตละแหงเราพอจะมีแนวทางการที่จะลดตนทุนในการผลิตไดอยางไร 

ก็เรียนวาคงไมเหมือนกันทั้งหมด สหกรณก็คงจะเหมือนกับทาง ธกส. ศูนย EVM ระดับภาคของ ธกส.

ทั้ง 10 ศูนย ก็ไมมีบริบทที่เหมือนกัน ทุกศูนยก็จะตองทําแผนธุรกิจข้ึนมา และจะตองมีการระดมสมอง

กันวาในแผนธุรกิจที่วานี้เราจะเนนในเรื่องใดที่จะเปนตัวขับเคลื่อนประสิทธิภาพใหเพิ่มสูงขึ้น บางแหง

อาจจะพูดกันถึงเรื่องที่วาเรานาจะตองเขาไปแกปญหาหนี้ใหกับลูกคาที่เราสํารองไวแลวรอยเปอรเซ็นต 

ก็คือหนี้ NPL ตรงนี้ก็เปนการเพิ่มประสิทธิภาพไดเชนกัน ถา NPL ลดแนนอนที่เราสํารองเอาไวก็จะตี

กลับมาเปนกําไร และถาลูกคาสามารถฟนตัวมาได ลูกคาก็จะสามารถชําระคืน อันนี้ก็เปนบริบทของ

บางศูนย EVM ระดับภาค หรือบางภาคก็อาจจะมองเปนการขยายปริมาณสินเชื่อ ในเรื่องของสินเชื่อที

ผูกโยงเขากับระบบพลังงานทดแทน ไมวาจะเปนเรื่องของปลูกออย ปลูกมันสําปะหลัง หรือบางสวนก็

จะเปนเรื่องของปาลมน้ํามันในเขตที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดไว อันนี้ก็แลวแตบริบท

ของแผนธุรกิจของศูนย EVM ในแตภาค แตละแหง สหกรณก็เหมือนกันก็คงจะไมเหมือนกันทุกที ่แตละ

แหงก็จะมีจุดออนจุดแข็ง แตละแหงก็จะมีโอกาสและอุปสรรคที่ตางกันออกไป ซึ่งตรงนี้มีความจําเปนที่

ตองใชคนในองคกรนั้นมาชวยกันดู แลวก็มาชวยกันทํา matrix เพื่อที่จะไดชวยกันดูส่ิงที่เราเรียกวา

ยุทธศาสตรที่จะชวยในการขับเคลื่อน เปนเรื่องที่มีความสําคัญที่จะทําใหระบบนี้สามารถที่จะเดินหนา

ตอไปได ตรงนี้ก็เปนเรื่องที่จะนําพาสหกรณของเราไปสูความยั่งยืน 

 สิ่งที่เราไดมีความคิดรวมกันในขณะนี้วาเรามีความจําเปนอยางยิ่งทางสหกรณการเกษตร 

ขณะนี้ ธกส. กําลังรณรงคในเรื่องของการที่จะใหองคความรูกับลูกคาของทางธนาคาร ซึ่งบางทานก็

อาจจะคิดวาเปนเรื่องของการดูแลสังคมดวย ซึ่งจะดูแลสังคมหรือไมก็ไมเปนไร แต ธกส.ทําแนนอนก็

คือเร่ืองของการไปพูดคุยกับลูกคาเพื่อจะเติมองคความรูใหกับลูกคาในเรื่องของการบริหารจัดการ 

ยกตัวอยางจากทางใต อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ชุมชนบานตะเคี๊ยะไปรวมพูดคุยกับเขา เรามี

โครงการหนึ่งที่ทํากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําแพงแสน เปนเรื่องของการสนับสนุนใหพี่นอง

เกษตรกรใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนเทคโนโลยีที่งายมากเพียงแคเอามูลสุกรแงมาแชน้ําไว 1 คืน น้ําที่

เหลืออยูก็สามารถที่จะเอาไปทําเปนปุยได ก็ปรากฏวาเกษตรกรที่ชื่อวาพอชะลอบอกวา เมื่อสองปกอน

ยังใชปุยเคมีอยู ผลผลิตที่ไดก็ประมาณ 700 กิโลกรัมตอไร ซึ่งเปนนาในเขตชลประทาน หลังจากปที่
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ผานมาใชน้ําหมักมูลสุกรโดยมีเทคนิคการเติมอินทรียวัตถุเขาไปในดินดวย เชนเรื่องการไถกลบตอซัง ก็

สามารถที่จะทําใหเติมน้ําหมักมูลสุกรฉีดพนตามระยะที่อาจารยไดใหความรูไว ก็ปรากฏวาสามารถ

เพิ่มผลผลิตจาก 700 เปน 900 กิโลกรัมตอไรทานไดพาไปดูตนขาวในนา ก็ปรากฏวาขาวสวยมาก ทาน

ไดบอกวาผลผลิตที่ไดในนี้นาจะเกินกวา 1000 กิโลกรัมตอไร ซึ่งตรงนี้ก็คงจะหมายความวาสหกรณ

หรือ ธกส. เองก็คงจะตองมองลึกเขาไปถึงตัวลูกคาของสหกรณ ลูกคาของ ธกส. ดวย ถาจะใหเกิด

ความยั่งยืนจริงๆ เราก็นาจะมองลึกลงไปขนาดนั้นดวย อันนี้ก็อยากจะฝากไววาเปนเรื่องที่มี        

ความ สําคัญ  

 นอกจากนั้นแลวก็ยังมีส่ิงที่เราสามารถที่จะทําได ก็คือเร่ืองของการเชื่อมโยงระบบการผลิตการ 

ตลาดโดยใชกระบวนการสหกรณ โดยยกตัวอยางที่ชุมชนหนองบอน จังหวังสระบุรี มีการปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตว ปลูกมันสําปะหลัง แลวก็ปลูกออยสงโรงงาน ในขณะเดียวกันก็เลี้ยงโคนมดวย ก็ปรากฏวา

ขายมันสําปะหลัง ขายขาวโพดไป แลวตองไปซื้ออาหารโคนมที่มีราคาแพงมาเลี้ยงวัว ก็มีหลายสถาบัน

เขาไปแนะนําวาแทนที่จะขายผลผลิตเหลานั้นไปก็ควรจะตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตวเอามาเลี้ยงวัวนม 

จะทําใหเราไดน้ํานมที่ตนทุนการผลิตที่ตํ่า สามารถขายไดแขงขันได นี่ก็เปนการยกตัวอยาง  

 ในกระบวนการสหกรณก็มีการทําเรื่องนี้กันมาก สหกรณผูปลูกมันก็มาสงสหกรณผูเลี้ยงโคนม 

เปนเรื่องที่จะสามารถเชื่อมโยงจากภายในชุมชนออกสูภายนอกได ส่ิงเหลานี้ก็จะเปนสิ่งที่จะตัวชวย

เพิ่มมูลคาสหกรณในภาคธุรกิจสหกรณนั้นเพิ่มสูงขึ้น อาจจะมีอีกหลายๆอยางซึ่งเปนแนวความคิดที่จะ

ทําตอไปได เชนระบบ IT มีความเปนไปไดไหมที่กระบวนการสหกรณทั้งหมดจะมอบใหกับใครคนใดคน

หนึ่งที่จะพัฒนาระบบให ซึ่งก็จะเห็นความคิดริเร่ิมของทางกรมตรวจบัญชีสหกรณในเรื่องของการทํา

บัญชี ทําโปรแกรมที่จะเขาไปตรวจบัญชีสหกรณ แนนอนระบบ IT ที่จะไปทําธุรกิจ ที่สามารถที่จะ

รวมกันหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือวาจะเปนบริษัทที่จะเขาไปรวมทุนกับสหกรณก็ไดหลายๆ ประเทศก็

ทํากัน ซึ่งก็อาจจะเปนไปได ส่ิงเหลานี้ก็เปนสิ่งที่ทําไดถาเราสามารถทําในสิ่งเหลานี้ได มูลคาเพิ่มที่

เกิดขึ้นในระบบธุรกิจสหกรณก็จะเพิ่มสูงขึ้น  
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ประสบการณ :- 
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-  รองผูจัดการท่ัวไป ชมรมผูคาตราสารหนี ้ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ 
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ดร.สันติ  กีระนันทน 
กรรมการผูจดัการบริษทั  ทรีส  คอรปอเรชั่น  จาํกดั 

 
การบริหารความเสี่ยงนักวิชาการพูดกันมากทั้ง  COSO บาง ERM บาง แตทําอยางไรจะมา

ปรับใชกับสภาพแวดลอมแบบไทย ๆ อันนี้เปนความทาทาย   

แนวคิดของการใชรูปแบบสหกรณ ในการดําเนินธุรกิจไดหลากหลายมาก อยางเชน สหกรณ

ออมทรัพย สหกรณซื้อขายสินคา (สหกรณรานคา)  ซึ่งสองอยางตางกันแบบซายกับขวา ถาพูดถึง

สหกรณออมทรัพย  ผมคิดวา บางทีเราก็ตองนึกถึง การดําเนินงานแบบสถาบันการเงิน การบริหาร

ความเสี่ยงแบบอยางของสถาบันการเงิน ก็จะมีแนวคิดที่แตกตางออกไป กับผูที่ทําธุรกิจอยางซื้อมา

ขายไป ซึ่งเปนสหกรณอีกแบบ หรือแมกระทั่งสหกรณการเกษตรแตละกลุมอาชีพ ก็จะมีวิธีคิดของ

รายละเอียดอะไรตาง ๆ นานา ตางกันไป ที่เรียกวาการบริหารความเสี่ยงเหมือนกัน ถาทานจับหลักการ

ไดก็จะสามารถนํามาประยุกต ใชในกิจการที่แตกตางกันได เสนหของความเปนสหกรณ อยางที่กลาว

แลววา สหกรณสามารถประกอบธุรกิจไดอยางหลากหลาย อันนี้ก็อาจจะเปนแนวคิดที่นําไปสราง

มูลคาเพิ่ม ใหกับสหกรณแตละประเภท 

 สหกรณเปนกลไกที่ใกลชิดกับครัวเรือนมากที่สุด และลงถึงชาวบานไดในระดับที่ใกลชิดกัน

มากที่สุด ดังนั้น ถาพูดถึงกลไกทําอยางไรจะมีการดําเนินนโยบายของรัฐใหถึงประชาชนใหชัดเจน และ

ถึงประชาชนอยางแทจริง อันที่จริงกลไกของสหกรณนาจะชวยไดอยางจริงจัง หรือแมแตภาคเอกชน 

วันนี้เราจะเห็นบริษัทยักษใหญ  หลายบริษัท เชน บริษัทกลุมธุรกิจซีพี 

หลายครั้งที่ซีพีใชกลไกสหกรณไดอยางแยบยล  ดังนั้นโปรดภูมิใจทานที่อยูในวงการสหกรณ 

ซึ่งกําลังสําคัญที่จะดําเนินการใหประเทศดําเนินไปขางหนาไดอยางเขมแข็ง  ดังนั้นภาคเอกชนคง

จะตองเอากลับไปคิดตอจะสามารถขอความชวยเหลือจากบุคคลที่อยูในวงการสหกรณได อยางไรบาง 

ที่จะชวยกันทําใหเกิดความเขมแข็งในสังคม  

การสรางมูลคาเพิ่ม เวลาที่เราพูดถึงมูลคาเพิ่มจากที่ไดฟงอาจารยพิสิฐพูดถึงหินปูนขายเปน

ตัน  หินปูนขายเปนกิโล หินปูนขายเปนกรัม มีมูลคาที่แตกตางกันมาก ขอสงสัยประการหนึ่งวาทาํไมใน

เมืองไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสองมหาวิทยาลัยที่พูดถึง

เมื่อไหรทุกคนรูจัก แตทําไมพอคนพูดถึง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมคอยมีใครคิดถึงมากนักทั้ง ๆ ที่

จริงแลว ถาพูดกันไปตามเนื้อผา ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นาจะเปนมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดในประเทศไทย พูดมาอยางนี่ก็เพราะอยากจะบอกวาวิทยาการ

ทั้งหลายที่อยูในหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยาการเชิงประยุกตที่สนับสนุนผูคนสวนใหญของ

ประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูคนสวนใหญของประเทศ ทําไมเราตอง

ขายขาวเปนตันๆ ในขณะที่ญี่ปุนขายขาวเปนถุง วันนี้เราเริ่มเห็นขายขาวเปนตันลดลง ในประเทศ
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เราจะเห็นวา มีขาวเสริมวิตามิน ขาวกลองเปนขาวที่คนกรุงนิยมรับประทานอยางยิ่ง วันนี้ขาวกลอง

ผสมขาวหอมมะลิขายดิบขายดี เปนเทน้ําเททาอันนั้นหละครับที่เปนแนวคิด วาจะสรางมูลคาเพิ่ม

อยางไรกับสินคาของเรา  เราเห็นประเทศญี่ปุนเวลาไปเที่ยวญี่ปุนขายสินคา หนึ่งกลองที่ซื้อมาสวยงาม

อยางยิ่ง แกะออกมาแลวขนมอะไรก็ไมทราบ บางทีไมรับประทานดวยซ้ํา เพราะทานไมเปน มันไม

อรอย แตขายไดมีมูลคาอยางยิ่ง เพราะอะไร เพราะวาเคาเขาใจถึงหลักของการสรางมูลคาเพิ่มนั้นเอง 

ผมเลยสรุปวาเวลาที่เราพูดถึงมูลคาเพิ่ม ถาพูดถึงแบบชาวบานแลวนําไปใชงานคือ คิดนอกรอบครับ 

เมื่อคิดนอกรอบคิดอยางไร  คิดวาผูที่เราตั้งเปาหมาย วาอยาก จะขายใหเคา เคาอยากไดอะไร ผมวา

อันนี้ วันนี้วิธีคิดตองเปลี่ยนไป การคิดวาเราชํานาญในการทําอะไรนั้น ตองกลับไปคิดอีกดานแลววา 

ผูบริโภค เคาตองการอะไร ถาคิดอยางนั้นได เราก็จะสรางมูลคาเพิ่มแนนอน  

คําศัพทอีกคําหนึ่งคือคําวา “คาเสียโอกาส” Opportunity Cost  ที่จริงแลวเรื่องของตนทุน
คาเสียโอกาส  คือการเตือนใจวาอยาลืมทุกปจจัยการผลิต ทุกทรัพยากรที่ใชในการทํางาน 
ลวนแลวแตตองมีตนทุนทั้งสิ้น ตัวอยาง สมมุติวาเปนงานของเราเองเราเปนเจาของกิจการ เรา

ทํางานหามรุงหามค่ํา แตปรากฏวาลืมไปวา ที่เราทําไปเราไมเคยบันทึกเลยวา เราตองมีเงินเดือน เรา

ตองมีคาแรง  เพราะฉะนั้น ส่ิงที่หายไปนั้นแหละ ที่เรียกวาคาเสียโอกาส ถาทานไมลืมทานก็บันทึก

คาแรงของทานลงไป จบแลวครับ ตนทุนคาเสียโอกาสไมตองคิดมาก หรือเราใชบานของเรา ในการ

ผลิตสินคา เราก็ลืมไปครับวา แทนที่เราจะคิดวาบานของเรานั้นที่จริงแลวมันเปนสถานที่ทําการผลิต 

ดังนั้นมันจะตองมีคาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ใสลงไปดวย ถาทานไดบันทึกลงไป ก็ถือวาทานบันทึก

ตนทุนไดครบถวน  ดังนั้นเรื่องคาเสียโอกาสอยาไปนึกถึงทางทฤษฏี อะไรมากเลยวาหมายถึงอะไร คิด

เพียงแควา ทรัพยากรที่ทานใชทุกชิ้นนั้น ทานไดคิดถึงคาใชจายครบถวนแลว  ก็จะทําใหการคิดตนทุน

ไมผิด และเราจะกลับไปพูดกันตอ ในเรื่องของมูลคาเพิ่ม ซึ่งมูลคาเพิ่มที่มันเพิ่มข้ึนมาจากการที่ทานใส

ตนทุนอยางครบถวน  

งบกําไรขาดทุน ซึ่งเปนเบื้องตนของนักบัญชี ที่จริงแลวไอเจางบนี้ มันบอกวาที่เราทํางานมา

ตลอด  ที่สุดแลวเหลือกําไรเทาไหร กําไรนั้นแหละคือมูลคาเพิ่ม  เพียงแตวาถาดูวิธีการทางบัญชี 

บรรทัดสุดทายที่เรียกวากําไรสุทธินั้น  เร่ิมตนตั้งแตบรรทัดแรก รายได  หักตนทุน หักตนทุนเสร็จ ทุกคน

ก็รูแลวมันคือกําไรขั้นตนที่ยังไมไดจายเงินเดือนลูกนอง เรายังไมไดคิดคาน้ําคาไฟ ยังไมไดจายภาษี

ใดๆเลย ดังนั้น คาใชจายตางๆ เหลานั้น รวมเรียกวาคาใชจายดําเนินงาน หักคาใชจายดําเนินงาน

ออกมาเปนกําไรจากการดําเนินงาน ขอนี้สําคัญ  หลายคนเวลาที่ทํามาหากิน ทําธุรกิจ สนใจแตกําไร

สุทธิ  ขอเรียนวา ทานสนใจกําไรสุทธินั้นถูกแลว แตส่ิงที่ทานตองไมลืมเลยก็คือวา ไอที่ทานทํามา

คาขายที่เรียกวา วัตถุประสงคหลักของการทํามาคาขายนั้น ทานทําแลวมีประสิทธิภาพหรือไม วัดที่

บรรทัดนี้ครับ คือกําไรจากการดําเนินงาน เพราะฉะนั้น กําไรจากการดําเนินงาน ความหมายก็คือวา 

เปนผลตางจากรายไดที่ทานไดรับ หักดวยตนทุนและคาใชจายที่จําเปนทั้งหมดออกไป  
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คาใชจายที่จําเปนผมใชคําวา “คาใชจายที่จําเปน” ดังนั้น  คาใชจายอื่นๆ ที่อาจจะไมใช

คาใชจายที่จําเปนตองจายเชนดอกเบี้ย ดอกเบี้ยทานจายเพราะอะไร เพราะไปยืมเงินชาวบานมาทํา

ธุรกิจ ถาเกิดทานไมไดยืมเงินชาวบานมาทานไมตอง

จาย   ดังนั้น เร่ืองของดอกเบี้ยจาย หรือรายไดอ่ืน ๆ 

นั้น อยูไตลงมากวาเสนที่ผมขีดไว ผมขีดเสนนี้ดวย

ความจงใจครับวา เวลาทานวิเคราะห ผลการทํางาน

ของทานนั้นอยาลืม   เหนือเสนใตเสน ดูไดเสนก็ไปดู

กําไรสุทธิแลวใหดูเหนือเสนดวย เพราะวาตอนบางที

นะครับกําไรสุทธิของทาน   ทานขาดทุน ขาดทุน

เพราะอะไร เพราะจายดอกเบี้ยกระหน่ําเลย ทั้งๆที่จริงๆ แลว ตรงกําไรจากการ ดําเนนิงาน ทานไดกาํไร 

ทานขายของไดมากกวา ตนทุน  กําไรที่จายไป ถาเปนเชนนั้น อันที่จริงแลวตองบอกวาระบบสหกรณ

ชวยทานได เพราะอะไร ระบบสหกรณ จะชวยทานผอนภาระตรงบรรทัดดอกเบี้ยจายได อันนี้เปนเสนห

เลย ถาเผื่อผมบรรยายในภาคเอกชนจะเปนอีกแบบหนึ่งเลย กลับขางกันเลย แตสําหรับระบบสหกรณ

แลว ระบบสหกรณเราชวยได ทําใหกําไรสุทธิ เปนบวกได ขออยางเดียวครับ ขอใหทานธุรกิจหลักของ

ทานนั้นใหมีประสิทธิภาพ คือสรางมูลคาเพิ่มธุรกิจหลักของทานใหไดก็แลวกัน สวนที่เหลือสหกรณจะ

สามารถเขามามีบทบาทได 

 Economic value added แปลตรงตัวก็

คือมูลคาเพิ่มนั้นเองวิธีคิดเรื่องมูลคาเพิ่ม ทาง

ทฤษฏีเคาบอกวา รายไดจากการดําเนินงาน บล็อก

ที่ 2บอกวาหักคาใชจายจากการดําเนิน งานและ

ภาษี  เราจะเห็นแลวนี่ คือกําไร  พอบล็อกที่  3  

ดานขวา หักตนทุน เงินทุน  เปนตัวสําคัญที่ทาง

วิชาการบอกวา หากคิดเพียงแค คอลัมนที่ 1กับ

คอลัมนที่ 2 หักลบกลบกันเสร็จอันนั้นคือกําไรทาง

บัญชี  เอากําไรทางบัญชีต้ัง ลบดวยตนทุนเงินทุน ถึง

จะเปนกําไรทางเศรษฐศาสตร กําไรทางเศรษฐศาสตร

นั้นแหละมูลคาเพิ่ม ที่บอกวาเปนตนทุนเงินทุนหลาย

คนบอกวาคิดยากมาก อยากบอกวาที่จริงไมไดยาก

เลย ใหคิดวา ถาหากทานไปกูเงินมา ตนทุนเงินทุน 

คือ ดอกเบี้ย เอาดอกเบี้ยมาหัก กับถาทานเอาเงิน

ของทานเองลงทุน ตนทุนมีหรือไมคําตอบคือมี ยังไงก็ลองนึกดู เงินที่มีอยูในมือ 
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ถาทานไมไดเอามาทําธุรกิจนี้ ทานสามารถ จะ

เอาไปทําอยางอื่นไดหรือไม อยางนอยที่สุดเลย  

ส่ิงที่ทานจะทําไดก็คือ ทานเอาไปฝากธนาคาร

หรือ  เอาไปซื้อพันธบัตร หรือทานเอาไปฝาก 

สหกรณ เห็นไหมมีทางเลือกหลากหลาย ฝาก

ธนาคารไดดอกเบี้ยไหมครับ  แตทีนี้ดอกต่ําเตี้ย

ติดดิน ฝากออมทรัพยไดซัก  ประมาณ 3 สลึง 

อยางเกง หรือไมถึง 50 สตางคอยางเกง ซื้อ

พั น ธ บั ต ร  ถ า อ า ยุ  3  ป  ก็ อ า จ จ ะ ไ ด                         

30% นะครับ เอาไปฝากสหกรณออมทรัพยอาจจะไดมากกวานั้น คือมีทางเลือกหลากหลายแลวจะใช

ตนทุนไหนละที่จะมาคิดเปนตนทุนเงินทุน หลักคือบอกวาใหคิดผลตอบแทนที่ทานเอาไปทํานั้น ตัวที่

มากที่สุด เชน เทียบแลวฝากแบงก  ฝากสหกรณเอาไปซื้อพันธบัตร ปรากฏวาไอที่มากที่สุดนั้นคือ 4 %  

ใหคิด 4% ครับเปนตนทุนเงินทุน ทําไงใหคิดอยางนี้ เคาบอกวา ถาเผื่อสมมุติวาคิดเขาไปแลว เกิดใส

เขาไปเสร็จเรียบรอย ลบ ไอชองสุดทายที่เขียนวา EVA  ติดลบขึ้นมา คําตอบคือไมตองทําธุรกิจครับ 

เอาเงินไปซื้อพันธบัตร หรือเอาเงินไปฝากสหกรณที่ไดผลตอบแทนสูง ๆ นั้นดีกวา เพราะฉะนั้น  การที่

คิด ตัวสุดทายที่บอกวา  Economic value added หรือวามูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตร มันเปน Ticker 

ที่บอกทานวา ทานควรจะทําธุรกิจนั้นหรือไม หรือถาทานตองทํา ทานตองปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อ

ทําใหกําไรทางบัญชีของทานมากกวานั้นหรือไม เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นการที่เราคิดเรื่อง  Economic 

value added  หรือ  EVA นะครับ อยาไปหลงใหลใฝฝนกับการคํานวณนั้นมากเกินไป ขอใหจับหลักอยางนี้ 

วามันมีประโยชนอยางไร อันนี้เนี่ยนะครับ นองเคาใสมา บอกวา มูลเร็ตแรกนั้นบอกวาพัฒนาโดย Stren 

Stewart  

 Stren Stewart ตอนนี้เปน Trademark  EVA พูดอยางนี้  Stren Stewart เมื่อเรารับวิชาการ 

เคามาแลว หนาที่เราคือตองทํา ความเขาใจวา หลักของมันคืออะไร จะเอาไปใชอยางไร  ไมตองไป

หลงใหลใฝฝน กับพิธีการวาทําอยางไร เรียกหรู ๆ  ในหมูนักวิชาการ เรียกวา Metabology  ไมตองไป

สนใจมาก ในภาคปฏิบัติเราสนใจ หลักการ  แลวก็ความหมาย แลวไมตองกลัว   ถาเกิดวาที่ปรึกษาบอก

ทาน มาคํานวณ  EVA  คนที่ 1 มีคํานวณได X คนที่ 2 คํานวณ EVA ได Y คนที่ 3 คํานวณ EVA ได Z ไม

ตองไปเถียงกันวาใครถูก X หรือ Y หรือ Z  ถูก ไมตองไปเถียง ครับ ทุกคนถูกหมด ทุกคนผิดหมดครับ 

เพราะตัวเลขเหลานั้น พระพุทธเจาสอนวาเปนสมมุติ เราคํานวณตัวเลขทั้งหลาย ถามจริงทําไปเพื่ออะไร

ครับ ทําไปเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบไดเทานั้นครับ ดังนั้นทานคํานวณ อยางไร ใหทานคํานวณอยางนั้น

สม่ําเสมอ ทานเปรียบเทียบได  วิเคราะหได  ไมตองไปสนใจวามันผิดหรือถูก งายไหมครับ หลักเรื่อง EVA 

เร่ือง EVM ก็อยูแถวๆนี้แหละนะครับ ใหมันใชงานใหไดก็แลวกัน  
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นอกจาก EVA ตอนนี้ มันมากกวา EVA เพราะวาคนกําลังบอกวา การดําเนินธุรกิจ อยาเอา

เปรียบสังคม อาจารยเกศินีผมวาทานพูดดีมากเลย บอกวา การที่เราทําสิ่งที่เรียกวา CSR : Corporate 

Social Responsibility  คือ ความรับผิดชอบตอสังคมนั้น  ไมไดแปลวาทาน ทําธุรกิจที่ทํารายสังคม ได

เงินมาเสร็จ เอาไปคืนสังคม คืนกําไร แตเร่ืองของ Corporate Social Responsibility นั้น ตลอดสายนั้น 

ตองถามวา มีสวนไหนบางที่ทานเอาเปรียบสังคม ทานมี ลดไดไหม นั้นแหละครับคือ แนวคิดที่บวกเขา

มา จากเรื่อง EVA   
 

นอกจากควรจะมีมูลคาเพิ่มทาง 

เศรษฐศาสตร   แลว ซึ่งหมายถึงมูลคาเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจ ทําใหคนรวยขึ้น ตัว “S“ ที่

ใสมาเปน Social ผมคิดวาทําใหเราอยู

รวมกันอยางมีความสุขมากขึ้นนั้นเอง เปน

การพยายามผสมผสานแนวคิดเรื่องของ

ความร่ํารวย เชิงเศรษฐกิจ กับแนวคิดเรื่อง

ของการมีชีวิตอยางมีความสุข  

                                                                           

ที่จริงในสังคมไทย เรามี Corporate Social Responsibility มานานแสนนาน ยกตัวอยาง    

อันนี้อานในหนังสือนะครับ ในอดีตสังคมไทยเปนสังคมที่เอื้อเฟอเผื่อแผกัน ผมใชคําวาอดีตนะครับ 

เพราะวาในปจจุบัน เรียนตามตรงวาเริ่มไมแนใจ ในอดีตนั้น สังคมไทยเปนสังคมที่เอื้อเฟอเผื่อแผ สมมุติ

วา บานลุงก. มีนาอยูซัก 50 ไร บานปา ข. มีนาอยูซัก 70 ไร เวลาที่จะเก็บเกี่ยวผมผลิตกัน ลุง ก. ทําไม

ไหวหรอก ลุง ก. ก็จะได ปา ข.  ไดนา ค. ได นอง ง. มาชวยกันลงแขก ถามวาอันนี้เปนเรื่องความ 

รับผิดชอบ ตอสังคม   

คนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยสายเลือด แตปจจุบันไมทราบวาเลือดสายนั้นมัน

หายไปไหน เหมือนกัน เราก็คงมีความจําเปนที่จะตอง สรางมันขึ้นมาใหม ดังนั้นสิ่งที่เราเห็น SEVA นั้น

ไมใชเร่ืองใหมสําหรับเรา เปนของที่เรามีอยูด่ังเดิมแลวนั้นแหละ เพียงแตจะปลุกจิตสํานึกกลับข้ึนมา

อยางไร ในนี้เปนวิชาการเคาก็บอกวา ปจจุบันนั้น ความร่ํารวยทางเศรษฐกิจกับความเปนสุขในชีวิต ควร

จะหาจุดเริ่มใหพอดี พอดี ซึ่งไดความพอดีนั้นนะ พูดงายแตทํายาก และยิ่งกวานั้น ความพอดีของคน ๆ 

หนึ่งอาจจะไมใชความพอดีของอีกคน ๆ หนึ่ง ปรัชญานี้คุน ๆ ครับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ ของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ผมจําไดเวลาฟงเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่มี

พระราชดํารัส พระองคไมเคยบอกวาเราตองอยูอยางยากจนเลย แตพระองคบอกพวกเราวา เรามีชีวิต

อยางไร ในฐานะใด ความพอเพียงของแตละคนไมเหมือนกัน 
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 เพราะฉะนั้นปรัชญาของพระองคนั้น นําเราไปสูความสุขที่แทจริง  วันนี้เราพูดกันเรื่องนี้เยอะมาก 

ผมพยายามเทียบเคียงวา  SEVA  เมื่อนําไปเทียบเคียง กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไมหางไกลกัน

เลย เพราะวาพยายามพูดเชื่อมโยงระหวางบางสวนในชีวิตของสังคม บวกกับแนวคิดเชิงเศรษฐกิจซึ่ง 

SEVA ตรงกันพอดี เร่ืองนี้ก็เปนเรื่องของแนวคิดอีกเชนเดียวกัน  

อีกประการหนึ่งก็คือ เราพูดถึงเรื่องของการบริหารความเสี่ยงกันมามาก จริงๆ แลว ความเสี่ยง

คืออะไร หลายคนก็บอกวา ความเสี่ยง นิยาม ก็คือการที่ผลลัพธที่ไมแนนอน ในโลกนี้มีอะไรบางครับ ที่

ผลลัพธแนนอน มีเร่ืองเดียวแหละครับ ความตาย นอกนั้นไมแนนอนซักอยางนะครับ วันนี้นะครับ ผมก็

ตุมๆ ตอมๆ เมื่อวานนี้ก็ประชุมที่บริษัท เพราะวาบริษัทผมอยูตรงหัวมุมตรงสีลมนะครับ เกี่ยวของอะไร 

สวนลุมไงครับ ก็จะเปนจุดหนึ่งที่มีการรวมพล เราก็หามาตรการรอยแปดพันประการที่จะทําใหเกิด

ความปลอดภัยใหได ก็มั่นใจวา วันนี้สงสัยจะตองดูแลกันอยางใกลชิด ปรากฏวา ซัก 11 โมงกวา ๆ ก็

สองลงมา ก็มีชุมนุมกันอยูซัก 50 คน ผิดจากที่คาดไหมครับ ผิดจากที่คาดมากมายมหาศาล นั้นเปน

เร่ืองที่หนึ่งแลวนะครับ ที่บอกวา มันเปนเรื่องที่ไมแนนอน แตพอเปนอยางนั้นแลว จะสบายใจไหมวา

อีก 2 วันจะเสารอาทิตย จะไมมีอะไรเกิดขึ้น ไมทราบเหมือนกัน ดังนั้นการบริหารความเสี่ย งายๆ อยาง

นี้เลยแหละครับ เพราะวา ไมทราบอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต แมกระทั่งวันนี้ที่สัญญาณสําหรับผมตรงสีลม

ไมแรง ผมก็ยังตองใชมาตรการที่ประชุมกัน ไวแลวทั้งหมดอยางเต็มที่ เพราะไมทราบวาอะไรจะเกิดขึ้น

ในอนาคต นี่เปนตัวอยางการบริหารความเสี่ยงดังนั้นที่จริงสําหรับพวกเรานั้น การบริหารความเสี่ยงคือ

อะไร  ส่ิงที่เรียกวา Enterprise risk management  แปลยาก แตถาแปลงาย ๆ เลยนั้นก็คือการบริหาร

ความเสี่ยงแบบรวมๆ นั้นเอง ซึ่งไมไดมีอะไรพิสดารเลยครับ Commonsense มากๆ ที่ Coso ได นิยาม

เอาไว เร่ิมงายๆ  ต้ังแตรูจักตัวเองครับ จะทําอะไรก็ตามในโลกนี้ขอใหรูจักตัวเองกอน รูจักตัวเองในเชิงนี้

คืออะไร  เคาบอกวา ใหรูจักตัวเองวา ภายในของเรามันมี Operations คือมีการดําเนินงานอยางไร 

                 

แลวก็มีประเด็นอะไรบาง ที่สุมเสียง เสร็จแลว ให

แยกออกมาครับ คือ Define ใหไดวาเรื่องมีความ

เสี่ยงเรื่องอะไรบาง กลับมานิดหนึ่งนะครับ เมื่อกี้

กําลังบอกวา นิยามความเสี่ยงหมายถึง เหตุการณ

ที่ไมแนนอน เร่ืองทุกเรื่องที่ยังไมเกิด ไมแนนอน

ทั้งนั้น ดังนั้น ความเสี่ยงของผมนะครับ  นิยามของ

ผมงายมาก คือเร่ืองในอนาคต ทุกเรื่องเส่ียงหมด 

เพราะไมทราบวาอะไรจะ  เกิดขึ้น และไอความเสี่ยงที่วานั้นนะครับมันมีทั้งความเสี่ยงดานดี 
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ความเสี่ยงดานราย  นึกถึงงายๆในชีวิตประจําวันของเรา สมมุติซื้อ ลอตเตอรร่ี ทุกคนหวังจะถูก

ลอตเตอรี่ใชไหม พอซื้อลอตเตอรี่ หวังวาจะถูกเลขทายสองตัว ไมทราบวาจะถูกไมถูก นั้นคือความเสีย่ง 

สมมุติวาพอวันหวยออกจริงๆ โปงขึ้นมา ทานไมถูกอะไรเลยก็เปนความเสี่ยงใชไหมครับ เปนความ

เสี่ยงที่เรียกวาขางติดลบ คือ ดาวนไซค เพราะไดผลที่เกิดขึ้นนั้นไมชอบ เพราะหวังวาจะถูก2ตัวนี่ มัน

ไมถูกมันแยกวาที่คาด อยางนี้เราเรียกดาวนไซดลิส แตสมมุติโปงขึ้นมา ปรากฏวาถูก   ถูกเลขทาย3 

ตัวครับ ดีใจไหมครับ ดีใจใชไหมครับเพราะวามันมากกวาที่คาด แตในขณะถัดมา หลังจากที่ดีใจจะถูก

เลขทาย 3 ตัว อีกซัก 20 นาทีใหหลังจะแบบทําไมไมซื้อซัก 5 ใบ เปนไหมครับ เพราะฉะนั้นจริง ๆ ชีวิต

คนนะครับ ความเสี่ยงเราเผชิญทั้งสองขาง ทั้งดาวนไซด ทั้งอัพไซด ไอดาวนไซดทุกคนไมอยากได

แนนอน  แตอัพไซดนั้น วูบแรกจะบอกวาชอบ แตอีก แปปหนึ่งพอไดสติกลับมา ไมเอาอีกแลว

เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจริงๆ ชีวิตคนเราไมชอบความเสี่ยงทั้งสิ้น ไมวาจะ อัพไซด หรือ ดาวนไซด 

 

ก า รบ ริ ห า ร ค ว าม

เสี่ยง บางทีแลวในบางกรณี

แลวตองคิดที่ จะลดทั้งดาน

ดาวนไซด อัพไซด เพื่อใหงาย

ต อการ  ลงทุนอย า ง ไ ร ให

เหมาะสม การบริหารความ

เสี่ยงไมไดหมายความวาตอง

ลดความเสี่ยงดานลบใหหมด

การบริหารความเสี่ยงจึงเปน

เร่ืองของการควบคุมส่ิงที่ทาน

ไมทราบใหอยูในการความคุมไดมากที่สุด ดังนั้นกลับไป ขอที่ 2 บอก ขอที่ 1 บอกวาใหรูจักตัวเอง ขอที่ 

2 บอกวาใหหาใหได แตละคนมีระดับที่ยอมรับไดไม เทากันวาอะไรคือตนเหตุปจจัยความเสี่ยง เมื่อกี้

บอกวาทราบตัวเอง ขอ 2 ก็บอกวา ใหกําหนดวัตถุประสงคดวย ซึ่งการกําหนดวัตถุประสงค ที่จริงแลว

เราทราบอยูแลววาวัตถุประสงค เราจะพยายามใหอยูในระดับที่เรายอมรับได  

อันที่ 3 ใหเราเลือกมาวาอะไรบางที่จะเกิดความเสี่ยง เชน สมมุติวาทานเปนเกษตรกรปลูก

สวนผลไม ทําสวนผลไม ไอความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือ ผลไมของทาน ไมไดตามที่คาดหวัง 

เพราะวาน้ําแลง เพราะวาศัตรูพืชลงเปนตน ใหนี่คือการ Define ถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้น อันที่ 4 ส่ิงที่

จะตองประเมินตอไปคือระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้น เชน มีโอกาสที่จะมีแมลงลงมาทําลายนะครับ มี

โอกาสที่น้ําจะแลง มีโอกาสซักแคไหน ถามีโอกาสมาก อันนี้คือแปลวานากลัวแลว แตถามีโอกาสนอย

อาจจะไมคอยเปนไร 
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นั้นคือข้ันที่ 4 ข้ันที่ 5  ส่ิงที่

ตองคิดตอไป  นอกเหนือ 

จากโอกาสที่จะเกิดแลว 

ความรุนแรง ถาเกิดน้ําแลง 

เกิดขึ้นจริงรุนแรงมากไหม 

รุนแรงเพราะสวนเสียหาย

หมด  แต โอกาสเกิดนอย 

อยางนี้คือไมคอยตองกลัว

ม า ก  แ ต ถ า เ กิ ด ส ม มุ ติ

โ อ ก า ส ที่ น้ํ า แ ร ง ก็ ม า ก 

โอกาสที่จะเสียหายจากน้ํา

แลงก็มาก  อันนี้ที่จะตอง

กลัว และความเสี่ยงประเภทนี้และที่ทานตองไปหาวิธีการจัดการใหได เชน อาจจะตองหาทางวากรม

ชลประทานจะชวยอะไร ทานไดบาง  หรือถาเผื่อเปนเรื่องของโรคพืช ศัตรูพืชก็อาจจะตองไปหากรม

วิทยาศาสตรทางการเกษตรมาชวยทาน เพราะฉะนั้นอันนี้เปนปจจัยสําคัญที่จะตอง Define ใหไดวา

ความเสียงนั้นโอกาสเกิดมากเกิดนอย และถาเกิดแลว ผลรายหรือผลไมราย อะไรที่ทั้งรายทั้งเกิดได

งายตองระวังมา อะไรที่ไมรายและเกิดไดยากไมตองยุง อะไรที่รายแตเกิดยากพักไวกอน  อะไรที่ไมราย

แลวเกิดงายก็ไมเปนไร เพราะฉะนั้นไดที่ตองกลัวจริงๆ คือรายดวยเกิดงายดวย ถาเลือกไดแลวคราวนี้

ทานบริหารไดแลวครับ ก็คือหาวีตอบสนองตอความเสี่ยงคือขอ 5 เสร็จแลว มาหาวิธีไดแลวก็คือขอ 6 ก็

ดําเนินการ เชนเมื่อกี้บอกวาตองไปติดตอแลวหละไมวาจะเปนกรมอะไรก็ตามที่ทางภาคราชการ

จะตองชวย   พอทําเชนนั้นเสร็จแลว สบายใจหรือยัง ยังครับ เก็บรวบรวมขอมูล เพื่ออะไร ในอนาคตจะ

เกิดเหตุการณอยางนี้อีกไหม หรือวาเพื่อนบานเคาจะเกิดไหม  พื้นที่อ่ืนจะเกิดแบบนี้อีกไหม เพื่อ

ประโยชน 

ขอคิดคนเราสวนใหญ  ไมคอยเรียนรูจากประสบการณชาวบาน มักจะตองเจ็บตัวเองถึงจะ

ซาบซึ้ง ขอ 7 เปนกระบวนการลดความมีทิฐิอันนี้ลง  สวนขอสุดทายครับ ถาดําเนินการเสร็จแลว

ทั้งหมด ประเมินผลซะหนอย วาไอที่ทานทํามาทั้ง 7 ขอนั้น ดีไหม Commonsense Coso ทํา 8 เร่ืองนี้

แลวเรียกวา ERM  ภาษาอังกฤษเรียกหรูมาก Search เขาไปใน Google  Wikipedia ข้ึนมาเลย คําวา 

ERM  Enterprise risk management นะครับ ที่จริงแลว Commonsense มากๆ  กราบเรียนอีกครั้งหนึ่งวา  

ทั้ง 2  เร่ืองที่ผมชวนคุย ในวันนี้  ก็คือการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจบวกมูลคาเพิ่มทางสังคม และเรื่องการ

บริหารความเสี่ยงนั้น ถาทานมีเวลานั่งคิด ซักนิดหนึ่ง ส่ิงตางๆ เหลานี้เปนสิ่งที่เราไดรับถายทอดมา

จากตางประเทศก็จริง  แตวาเปนเรื่องของ Commonsense ทั้งสิ้น  อยาไปหลงใหลใฝฝนกับวิชาการ
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5. การตอบสนองตอความเส่ียง (ไดแก การระบ ุและ
ประเมนิทางเลอืก)

6. กิจกรรมการควบคุม (การดําเนินกิจกรรมการควบคุม
ตามทีไ่ดกําหนดไว การกําหนดทศิทาง การส่ังการ เปน
ตน)

7. สารสนเทศและการส่ือสาร (การมขีอมลูขาวสาร
เพยีงพอในการบริหารงาน มรีะบบสารสนเทศทีดี่ มกีล
ยุทธในการส่ือสาร)

8. การติดตามและประเมนิผล (การติดตามและประเมนิผล 
การรายงานผลการบรหิารความเส่ียง)

8 องคประกอบท่ีเก่ียวเนือ่งสัมพนัธกัน

Risk Management ตามหลกัการของ COSO
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ทางแพทยตะวันตก จําไดไหมครับวาในอดีตกาลนั้นความเจริญอยูซีกภาคตะวันออก แลวจึงไดเคลื่อน

ไปทางซีกโลกภาคตะวันตก วันนี้ความเจริญนั้นกําลังเขามาทางโลกภาคตะวันออกอีกครั้ง เราเคยอยู

ในซีกโลกภาคที่เคยเจริญกาวหนามากอน เราฟงวิทยาการที่ลํ้าหนาในวันนี้ของโลก ฟงดวยสติ ฟงดวย

ความคิด แลวทานก็จะไดประโยชน แลวควบคุมมันได และก็จะใชมันได  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 


